



ร่างที่ 4 แก่ไขจากการประชาพิจารณ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัดเพชรบุรี
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)



จุดยืนและตำแหน่งการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลจังหวัดเพชรบุรี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

จุดยืนและตำแหน่งการพัฒนา (Provincial Strategic Positioning: PSP)

จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2561-2564ได้กำหนดขึ้นมาจากวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยนำเข้าเชิงนโยบายความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสถานการณ์ของภารกิจเป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคตจนได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์ความสำคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนต่อปัญหา ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และความเชื่อมโยงกับนโยบายของจังหวัด ทิศทางการพัฒนาประเทศ จนทำให้ได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักสำคัญของจังหวัดเพชรบุรีโดยกำหนดจุดยืนและตำแหน่งการพัฒนาคือการพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบของประเทศที่น่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 9 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

SP1 เสริมสร้างความเข้มแข็งกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจรมุ่งพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวของประเทศในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางทะเลชายฝั่งและป่าเขา การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และการเน้นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัด ระหว่างพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัดและยกระดับสู่ภูมิภาค เชื่อมโยงสู่อาเซียน และนานาชาติ พร้อมทั้งพัฒนาการบริการที่มีมาตรฐานการท่องเที่ยว เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการของพื้นที่ให้เข้มแข็งพร้อมสู่เมืองท่องเที่ยวระดับคุณภาพ

SP2 ยกระดับการเกษตรสู่การสร้างสรรค์ผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และการพัฒนาการเกษตรในชุมชนสู่เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อการพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองเกษตรกรรมคุณภาพ เป็นเมืองเกษตรเพื่ออาหาร ได้มาตรฐานการส่งออก และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้จังหวัดมีความโดดเด่นด้านอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพิ่มความรู้ให้แก่เกษตรกร มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตเพื่อให้ผลผลิตภาคการเกษตรของจังหวัดเพชรบุรีมีต่อเนื่องตลอดทั้งปี เน้นการสร้างจุดแข็งของผลผลิตการเกษตร

SP3 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าและการการลงทุน พร้อมทั้งเสริมสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อชุมชน พัฒนารัฐบาลเพชรบุรีรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมการสร้างงานอาชีพแก่ประชาชน จากต้นทุนทรัพยากร ต้นทุนทางปัญญา มุ่งสร้างและพัฒนาฐานเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง และการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

SP4 การปฏิรูป และปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเน้นให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบการจัดการทั้งต้นทางกลางทางและปลายทาง ที่มีประสิทธิภาพในการเป็นแหล่งต้นน้ำที่มีคุณค่าต่อระบบการเกษตร การท่องเที่ยว การพัฒนาจังหวัด และวิถีชีวิตของชุมชน ประชาชน มุ่งสร้างจังหวัดให้มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

SP5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคยกระดับการคมนาคมและการโลจิสติกส์ ทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำ ให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวและการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ เชื่อมโยงเส้นทาง ทางอากาศ



กับจังหวัดใกล้เคียงและการพัฒนาการคมนาคมที่เชื่อมโยง รองรับการขยายตัวของประเทศ และการพัฒนาของอาเซียน พร้อมทั้งการจัดระเบียบเมืองให้มีสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ที่พร้อมเปิดรับการเป็นเมืองนานาชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต **และลดอัตราปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ**

SP6 สร้างเมืองเพชรบุรีให้เป็นสังคมคุณภาพที่มีเอกลักษณ์ของการเป็นสังคมอุดมปัญญา สังคมเอื้ออาทรต่อกันสังคมแห่งโอกาสสำหรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง และเป็นสังคมแห่งความเกื้อกูลแบ่งปัน มุ่งพัฒนาให้เป็นต้นแบบสังคมคุณภาพระดับประเทศ ที่เป็นเมืองน่าอยู่

SP7 จัดระเบียบสังคม เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัย มีสันติสุข เข้มแข็งจากระดับหมู่บ้าน เป็นเมืองน่าอยู่ ที่อุ้มใจของสังคมและนักท่องเที่ยว

SP8 รักษา พัฒนา ทำนุบำรุงศาสนา และสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาให้มีคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

SP9 การเสริมสร้างขีดความสามารถทางการบริหารจัดการของจังหวัดเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยและการขับเคลื่อนตามแนวนโยบายของจังหวัด มุ่งเน้นการสร้างจังหวัดเป็นเมืองที่ **Smart** ในการบริหารจัดการและต้นแบบธรรมาภิบาล พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความพร้อมของชุมชน สังคมในจังหวัดในการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก เน้นจังหวัดเป็นเมืองพร้อมสู่สากล ที่มีเอกลักษณ์เชิงพื้นที่สูง



การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมของจังหวัดต่อการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)

จังหวัดเพชรบุรีได้มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กรโดยนำเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้เพื่อค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานด้วยการวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสในการพัฒนาโดยมองว่าการวิเคราะห์หาจุดแข็งหรือจุดเด่นภายในองค์กร (Strength) จะทำให้การดำเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์และพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weakness) ภายในองค์กร ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ในขณะเดียวกันวิเคราะห์หาโอกาสหรือปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก (Opportunity) ที่ทำให้การดำเนินงานภายในจังหวัดบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเฝ้าระวังอุปสรรคหรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ผล ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่องค์กรมีดังนี้

จุดแข็งของจังหวัดในปัจจุบัน (Strength)

- S1 เพชรบุรีเป็นศูนย์กลางเขตพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก และเป็นประตูสู่ภาคใต้จังหวัด เพชรบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าเขา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม)
- S2 มีโรงแรมที่พักที่สะดวกสบาย มีความทันสมัย และมีหลากหลายระดับ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีความหลากหลายสามารถให้การรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกระดับ มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เข้มแข็งในพื้นที่ มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเป็นสมาคม/ชมรมด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัดและภูมิภาค เพื่อดำเนินการและประสานงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
- S3 มีระบบสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง มีเครือข่ายทางสังคมที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น ชมรมผู้สูงอายุ สภากาแฟและเยาวชน เป็นต้น สังคมเมืองเพชรยังมีการเกื้อกูลต่อกัน สภาพสังคมยังมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติคนเพชรบุรี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ
- S4 มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมีศาสนสถาน โบราณสถาน และแหล่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีจำนวนมากโดยเฉพาะเขตเมือง ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมอาหารการกินที่โดดเด่น เป็นแหล่งสร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน
- S5 ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดในทุกระดับให้ความสำคัญ และกำหนดนโยบายการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีวินัย มีน้ำใจ และซื่อตรงมีเครือข่ายอาสาสมัครในการป้องกันอาชญากรรมในทุกหมู่บ้าน(ตำรวจ) ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยว
- S6 มีระบบบริการสาธารณสุขที่ทั่วถึงในทุกตำบล มีเครือข่ายสาธารณสุขปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
- S7 มีแหล่งทรัพยากร/วัตถุดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์และรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก (อาหาร ของพื้นเมือง) และจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรครบทุกด้านเช่น พืช, สัตว์, ประมง และมีความสามารถในการนำสินค้าเกษตรไปแปรรูป (ความหลากหลายทางชีวภาพ)



- S8 จังหวัดเพชรบุรีมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรครบมีเขื่อน,อ่างเก็บน้ำและระบบชลประทาน, มีแม่น้ำเพชรบุรีมีสภาพดินที่เหมาะสมในการทำการเกษตร (Zoning) มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรและมีความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ ป่าไม้ ป่าชายเลน ภูเขา ชายทะเล น้ำพุร้อน แม่น้ำสภาพภูมิประเทศที่ตั้งที่มีความเหมาะสมแก่การอยู่อาศัย การท่องเที่ยว และการค้า
- S9 มีตลาดกลางการเกษตร จำนวน 2 ตลาด ซึ่งสามารถรองรับสินค้าเกษตรของจังหวัดได้
- S10 มีโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของจังหวัดและจังหวัดเพชรบุรีมีโครงการพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์ที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรมากที่สุดในประเทศมีสหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็ง เช่น สหกรณ์เขาย้อย, สหกรณ์บ้านลาด, สหกรณ์ท่ายาง, สหกรณ์โคนมชะอำ
- S11 มีทุนทรัพยากรพื้นที่ที่พร้อมในการรองรับทางการค้า การลงทุนที่หลากหลายทั้งภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรธุรกิจและเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตจากภาคเกษตร, การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม (700 โรง) เหมือนแร่ มีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นแหล่งผลิตเกลือ ที่มากที่สุด มีสินค้าเด่น เช่น น้ำตาลโตนด ชมพูเพชร รายได้เฉลี่ยของประชากรเป็นลำดับ 3 ของภาคตะวันออก
- S12 มีสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยนานาชาติ ในพื้นที่

จุดอ่อนของจังหวัดในปัจจุบัน (Weakness)

- W1 การเตรียมบุคลากรรองรับการยกระดับการท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ ขาดแคลนบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่รองรับการบริการนานาชาติ (ทักษะภาษา บุคลิกภาพ ทักษะการบริการ) และระบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในการรองรับนักท่องเที่ยว อาทิ สถานที่จอดรถ การเปิด-ปิด ของแหล่งท่องเที่ยว (วัด) ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบ อย่างสมคุณค่าเมืองท่องเที่ยว
- W2 การเตรียมพร้อมเมืองท่องเที่ยวยังขาดการจัดการภูมิทัศน์ทางการท่องเที่ยว การจัดระเบียบ ความสะอาดในสถานที่ท่องเที่ยว การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ขาดแคลนป้ายชี้ทางและป้ายสื่อความหมายของแหล่งท่องเที่ยวขาดการจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวระบบการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวยังไม่ได้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่มีรถโดยสารสาธารณะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เหล่านี้กลไกของรัฐเพื่อจัดการการท่องเที่ยวยังอ่อนแอ ขาดเอกภาพ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
- W3 เกษตรกรไม่มีความเข้มแข็ง เช่น การรวมกลุ่มที่ไม่รวมกันอย่างแท้จริง ยังเห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก, ความสามารถตามการตลาด(ผลิตให้แต่ขายไม่เป็น)นวัตกรรมการเกษตรยังไม่มีการพัฒนาที่ดีพอ โดยเกษตรกรยึดวิธีการผลิตแบบเดิมไม่มีการพัฒนาทางการผลิต ทำให้ไม่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตทำให้ไม่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- W4 การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรให้ทำเกษตรสมัยใหม่ทำได้ยาก เช่น แปลงใหญ่, เกษตรปลอดภัย, เกษตรอินทรีย์, การลดต้นทุนโดยใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี, การทำการเกษตรแบบ



- ผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ และการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของจังหวัดหรือการสร้างเครือข่ายไม่แพร่หลาย
- W5 พื้นที่การเกษตรลดลงเนื่องจากชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้นภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นและวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงสภาพดินมีความเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีในการผลิต มีการประกอบธุรกิจที่ไม่เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด
- W6 ผลสัมฤทธิ์ในภาครวมทางการศึกษา **ขั้นพื้นฐาน** ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดความตื่นตัวในการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองของประชาชนยังก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลง มีปัญหาทางสังคมในกลุ่มเด็ก เยาวชน เพิ่มมากขึ้น มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น จัดโซนนิ่งพื้นที่เสี่ยงยังไม่ครอบคลุม การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ในการสร้างความตระหนักในเรื่องความเอื้ออาทรและความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันขาดการมีส่วนร่วมของสังคม
- W7 การสร้างความตระหนักในด้านสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ พัฒนา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำให้คุณค่าที่มียังไม่ถูกพัฒนาอย่างมีทิศทาง และการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ยังไม่เป็นระบบ
- W8 ขาดข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติของท้องถิ่นในการจัดการของเสียหรือการจัดการสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีการควบคุมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ทำให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่า หรือพื้นที่สาธารณะ
- W9 ขาดการทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่น ฐานข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติการบุกรุกพื้นที่ป่า ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอ
- W10 กลไกการสร้างงานอาชีพในระดับชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพทำให้ไม่มีอำนาจในการต่อรองด้านราคาผลผลิตและปัจจัยการผลิตขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยีทางการค้าขายผ่านระบบ Internet
- W11 บริการรัฐในการรับมือ การสนับสนุนการค้า การลงทุน ยังเป็นแบบตั้งรับ ระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุนภาครัฐกิจยังไม่สมบูรณ์
- W12 แรงงานภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการยังไม่เพียงพอ มีศักยภาพต่ำ (ภาษา)ผลิตภาพแรงงานยังต่ำทัศนคติในการทำงานของเยาวชน วัยแรงงาน รักความสะอาดกสบาย ไม่สู้งาน

โอกาสจากภายนอกที่ส่งเสริมสนับสนุนจังหวัด(Opportunity)

- 01 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดการเดินทางเข้าถึงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีสะดวกไม่ไกลจาก กทม. (ระยะทาง รัศมีไม่เกิน 200 กม.) เส้นทางคมนาคมมีแนวโน้มที่จะขยายและปรับปรุง อาทิ ถนนยกระดับพระราม 2 รถไฟรางคู่ เป็นโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การบริการของจังหวัด
- 02 นโยบายรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว มีการแบ่งเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยว Royal Coast และ แนวโน้มทางการท่องเที่ยวในปัจจุบันมุ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งในจังหวัด



- เพชรบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับ เป็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนของครอบครัวในจังหวัด
- 03 มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่มีโรงแรมระดับประเทศ และเป็นโรงแรมระดับโลกที่เข้มแข็งในการ บริการและบุคลากรมีอาชีพ สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาระบบการจัดการ ท่องเที่ยว และบุคลากรการท่องเที่ยวของจังหวัด
- 04 ระบบสารสนเทศมีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลอื่นๆ ได้ ความหลากหลาย ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัด
- 05 นโยบายรัฐบาลมีการส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรแปลงใหญ่ในรูปแบบประชารัฐและส่งเสริมให้ จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินการเรื่องเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเน้นด้านการเกษตรและ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก นโยบายเกษตรอินทรีย์ และการ พัฒนาภาคเกษตรสู่การเกษตรท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นโอกาสในการสร้างคุณค่าเพิ่มจาก การเกษตรของจังหวัด
- 06 การเปิดอาเซียนสร้างโอกาสให้สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปของไทย การใช้ประโยชน์จาก การเคลื่อนย้ายแรงงาน ผลผลิต ที่สะดวกขึ้น ในการเจาะตลาดในอาเซียนของผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตร และต่อเนื่องจากภาคการเกษตรของจังหวัด
- 07 นโยบายจากภาครัฐและจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/เชิงนิเวศมีระบบสารสนเทศในการ ส่งผ่านข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ และการมีโครงการของกลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่ช่วยในเรื่องการแก้ไขปัญหาและป้องกันกัดเซาะชายฝั่ง เป็นโอกาส ในการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
- 08 เป็นแหล่งพักผ่อนของนกอพยพ และเป็นแหล่งอาหารของปลาวาฬ ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวและ เรียนรู้ที่สำคัญของประเทศสามารถสร้างการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในระดับนานาชาติได้
- 09 การคมนาคมมีความสะดวก ไม่ไกลจากกรุงเทพ เป็นทางผ่านไปสู่ภาคใต้ เช่น ทางรถยนต์ รถไฟ รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ และความเร็วสูงผ่านจังหวัดเพชรบุรีเป็นโอกาสในการ พัฒนาระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดในการเชื่อมโยงกับระบบการคมนาคมของ ประเทศ
- 010 นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ พัฒนาด้านการศึกษาเป็นโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน ประชาชน ให้ทั่วถึง กว้างขวาง มากขึ้น
- 011 สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาด้านสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ พัฒนา ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาความเชื่อและค่านิยมทางศาสนา เกี่ยวกับการทำบุญ ด้วยการช่วยเหลือเอื้ออาทรกัน ของสังคมไทย สามารถที่จะนำมาหล่อหลอมในการพัฒนาชุมชน อยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างสันติสุข
- 012 มีนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนในด้านสวัสดิการชุมชน อาสาสมัครในงานต่างๆ มีแหล่งงบประมาณนอก ระบบ เช่นกองทุนต่างๆ ที่สามารถนำมาเป็นฐานในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถ พึ่งตนเองได้



- O13 มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาความมั่นคง
- O14 การเข้าสู่อาเซียนเป็นช่องทางในการเผยแพร่อัตลักษณ์ของจังหวัดเป็นประตูสู่ภาคใต้ และอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และเป็นแหล่งสักการะและการท่องเที่ยวทางศาสนาเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง

ภาวะคุกคามของจังหวัดในปัจจุบัน (Threat)

- T1 นโยบายด้านการศึกษา เปลี่ยนแปลง ไม่ต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
- T2 สภาพเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลกระทบต่อการค้าปลีกสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้การปฏิสัมพันธ์ในสังคมลดน้อยลง ส่งผลให้ความเอื้ออาทรของคนในสังคมน้อยลงส่งผลกระทบต่อสภาพครอบครัว พ่อแม่มีเวลาให้ลูกน้อยลง
- T3 โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำอาจเกิดขึ้นมาใหม่จากแรงงานต่างด้าว และเป็นเมืองทางผ่านและรอยต่อชายแดนทำให้มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงและปลอดภัย ในเรื่องการค้ำมนุษย์ แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด อาชญากรรมก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุข เพิ่มมากขึ้น
- T4 การคมนาคมจากเมืองหลัก (กทม.) ถึงจังหวัดเพชรบุรีในช่วงเทศกาล วันหยุดสุดสัปดาห์ เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ส่งผลให้มีปัญหาทางด้านอุบัติเหตุ
- T5 การแข่งขันและแย่งชิงในตลาดการท่องเที่ยวพื้นที่ใกล้เคียงมีแนวโน้มสูงขึ้น (หัวหิน)สภาพเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวและใช้จ่ายน้อยลงส่งผลต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มมีกำลังซื้อจากยุโรปลดลง
- T6 สถานการณ์ภัยพิบัติ อุทกภัยและภัยแล้ง, สภาวะโลกร้อนสภาพเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำส่งผลต่อการส่งออกและยอดการนำเข้าสินค้าเกษตรของจังหวัดจากประเทศคู่ค้า
- T7 กีดกันทางการค้าจากกลุ่มประเทศคู่ค้าการกีดกันทางการค้า เช่น IUU ที่กล่าวหาไทยใช้แรงงานต่างด้าวหรือเครื่องมือประมงทางทะเลผิดกฎหมาย
- T8 ต้นทุนปัจจัยการผลิตมีแนวโน้มราคาเพิ่มสูงขึ้นการแข่งขันทางการเกษตรมีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมากขึ้น
- T9 นักท่องเที่ยวขาดจิตสำนึก ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวการขยายตัวของจำนวนแรงงานต่างชาติ ส่งผลกระทบต่อความสวยงาม ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
- T10 นักลงทุนต่างชาติรายใหญ่เข้ามาลงทุนแข่งขันกับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นจากการเปิดตลาด AECทำให้กระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยของจังหวัดที่ยังไม่เข้มแข็ง



การกำหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ
(TOWs Matrix)

ทิศทางเชิงรุก (SO)	ทิศทางเชิงป้องกัน (ST)
<p>1) ยกกระตือรือร้นการท่องเที่ยวยุคสมัยใหม่ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ การท่องเที่ยววัฒนธรรมเชื่อมโยงทั่วทั้งจังหวัด กลุ่มจังหวัด และนานาชาติ</p> <p>2) การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียม และนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มทั้งครอบครัว ผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพ</p> <p>3) เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างครบวงจร</p> <p>4) พัฒนาการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด เชื่อมโยงการเติบโตของการคมนาคมและโลจิสติกส์ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ</p> <p>5) ยกกระตือรือร้นการการลงทุนของจังหวัดรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว การเปิดประชาคมอาเซียน และการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล</p> <p>6) เพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดจากการท่องเที่ยว การค้าขายกับกลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยงกับการเปิดประชาคมอาเซียน</p>	<p>1) พัฒนาระบบบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดคุณค่า และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากความร่วมมือของชุมชน เป็นหลัก เป็นสำคัญ ตลอดทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>2) เสริมสร้างหลักประกันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งด้วยกลไกทางศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชุมชน พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางภายนอก และการคุกคามจากภายนอก</p> <p>3) ส่งเสริมการผลิตอาหารให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างตลาดการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้เข้มแข็งพร้อมสู่เมืองท่องเที่ยวที่มีอาหารการกิน อุดมสมบูรณ์ระดับคุณภาพ</p> <p>4) ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน</p> <p>5) พัฒนาตัวสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดผ่านการเรียนรู้ผ่านโครงการพระราชดำริเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันปัจจัยการผลิต และการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการเกษตร</p> <p>6) ส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้จากหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการรับมือกับวิกฤตทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อจังหวัด</p>



	<p>ทิศทางเชิงป้องกัน (ST) (ต่อ)</p> <p>7) การบูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน เพื่อการจัดการปัญหาที่คุกคามต่อปัญหาสุขภาพของชุมชนผ่านเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน ชุมชน และการประสานงานอย่างใกล้ชิด ของการประสานแบบเชิงรุก ตามนโยบายการขับเคลื่อนของจังหวัดในทุกระดับ</p> <p>8) ส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการชุมชน สวัสดิการสังคม เพื่อร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรี น่าอยู่ สุขภาพดี</p>
<p>ทิศทางเชิงแก้ไข (WO)</p> <p>1) พัฒนาขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวของบุคลากร ชุมชนเพื่อรองรับการเติบโตทางการท่องเที่ยวในระดับคุณภาพและนานาชาติ</p> <p>2) ปรับระบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยกลไกของเทคโนโลยี และระบบการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร</p> <p>3) จัดระเบียบเมือง ปรับภูมิทัศน์เมือง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อย รองรับบริการเป็นเมืองบริการ เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามใกล้เมืองหลวง</p> <p>4) เพิ่มคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและขีดความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่มและการเรียนรู้การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมของรัฐบาล</p> <p>5) การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน พร้อมสร้างทัศนคติใหม่ในการมีทักษะชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองทางความรู้ และการใช้ชีวิตด้วยการประสานผ่านนโยบายการปฏิรูปประเทศ การจัดระเบียบสังคม และการพัฒนาการศึกษา</p>	<p>ทิศทางเชิงรับ (WT)</p> <p>-ไม่มี-</p>



<p>ทิศทางเชิงแก้ไข (WO) (ต่อ)</p> <p>6) พัฒนาความพร้อมของเมืองรองรับสังคมดิจิทัลที่มีความทันสมัยของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับชุมชน การท่องเที่ยว การเกษตร และการบริการของจังหวัด</p> <p>7) เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างงานอาชีพแก่ประชาชน ที่เชื่อมโยงกับการเติบโตของการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดจังหวัด</p> <p>8) การพัฒนาการจัดการปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือปัญหาภัยแล้ง และภัยทางธรรมชาติ</p> <p>9) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการของรัฐรองรับการเติบโตของจังหวัดและการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ</p>	
--	--



ทิศทางการพัฒนาจากการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด TOWS Matrix

การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มจังหวัดเน้นตำแหน่งที่จังหวัดเพชรบุรีมีรายได้ที่เติบโตสูงขึ้น มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นเมืองที่น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี เป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ของอาหารการกิน และเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และนานาชาติเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในระดับประเทศและนานาชาติ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว ระดับประเทศ”

ทั้งนี้ได้กำหนดนิยามของวิสัยทัศน์ในรอบ พ.ศ. 2561-2564 ดังนี้

เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีมีการเติบโตของรายได้จากการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเกษตร การค้าการลงทุน การบริการ เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีงาน อาชีพ รายได้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน มีต้นแบบธุรกิจพอเพียงทั่วทั้งจังหวัด

เมืองน่าอยู่ หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ดินและน้ำเหมาะกับการเกษตร เป็นเมือง สิ่งแวดล้อมดี อากาศบริสุทธิ์ น่าอยู่ และมีสังคมที่ดีคือ สังคมอุดมปัญญา สังคมเอื้ออาทรต่อกันสังคมแห่งโอกาส สำหรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียม สังคมคุณธรรมเข้มแข็ง และเป็นสังคมแห่งความเกื้อกูลแบ่งปัน เป็นต้นแบบสังคมแห่งสุขภาวะที่มีคุณภาพระดับประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเองได้

เมืองน่ากิน หมายถึง จังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร ชุมชน ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารสูง วัฒนธรรมและอาหารการกินสามารถสร้างรายได้ สร้างงานอาชีพให้กับชุมชน

เมืองน่าเที่ยว หมายถึง จังหวัดเพชรบุรีมีความโดดเด่นของการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร เป็นเมืองที่น่าเที่ยวของประเทศในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางทะเลและป่าเขา การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศาสนา



เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal)

1. ผลผลิตทั้งหมดรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุนเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า..... ภายใน พ.ศ. 2564
2. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำ ให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำที่เป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จของประเทศปัญหา มูลค่าความเสียหาย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ..... และค่าชดเชยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ.....
3. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน ดัชนีความมั่นคงของสังคมและการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ในระดับ.....และดัชนีความสุขมวลรวมของประชาชนในระดับจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าระดับ..... ภายใน พ.ศ. 2564
4. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นบริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น.....
5. การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดเพชรบุรี โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และประชาชนมีส่วนร่วมขจัดกาทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกส่วนราชการมีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารและการบริการของหน่วยงานรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ.....

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

จังหวัดกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีภาระกิจให้นำหนักในการพัฒนาในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

1. การพัฒนาเมือง การพัฒนาการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ร้อยละ 30
2. การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร ร้อยละ 30
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ร้อยละ 20
4. การเสริมสร้างความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ ที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 20



เป้าประสงค์ (Goal)

1. เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง
2. การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังหวัดสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนา
3. องค์การภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การบริการขององค์การภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล
4. อุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด ยกกระดับสู่ภูมิภาค อาเซียน และนานาชาติ
5. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทางการเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ชุมชน ประชาชน
6. พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยทางธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง
7. จังหวัดเพชรบุรีมีดิน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ
8. หมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
9. เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี ปัญหาความไม่ปลอดภัย ปัญหาสังคมของจังหวัดในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ
10. เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบุรีมีความพร้อมในการเป็นเมืองที่พอเพียงของประเทศ



ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ผลงานที่ ผ่านมา	ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)			
			2561	2562	2563	2564
1. เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง	มูลค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจากการค้า และการบริการ					
2. การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังหวัดสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนา	จำนวนเส้นทางที่ได้รับการสร้างหรือพัฒนาเพื่อการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนา					
3. องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การบริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด พัฒนาสู่สากล	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขอส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี					
	จำนวนข้อบกพร่อง ท้วงติง จากผู้ตรวจสอบภายนอก					
	จำนวนหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนการพัฒนาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ					
4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด ยกกระดับสู่ภูมิภาค เอเชีย และนานาชาติ	มูลค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจากการท่องเที่ยว					
5. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทางการเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ชุมชน ประชาชน	มูลค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดจากการเกษตร					



เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ผลงานที่ ผ่านมา	ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)			
			2561	2562	2563	2564
6. พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยทางธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง	จำนวนพื้นที่ป่าที่ปลูกเพิ่ม					
7. จังหวัดเพชรบุรีมีดิน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ พื้นที่การเกษตรที่สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น	ปริมาณพื้นที่รวมทางการเกษตรที่มีระบบชลประทาน					
8. หมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	จำนวนหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					
9. เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี ปัญหาความไม่ปลอดภัย ปัญหาสังคมของจังหวัดในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่องผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ	ร้อยละการลดลงของปัญหาอาชญากรรมทุกประเภท					
	ร้อยละของหมู่บ้านที่สามารถลดปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สำคัญ 3 ลำดับแรกให้ลดลงได้					
	ร้อยละของผู้รับบริการทางสังคมที่มีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ					
	ร้อยละการลดลงของปัญหาสังคมเร่งด่วนของจังหวัด					
10. เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง	จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชน					
	ระดับค่าคะแนนการสอบ ONET					
	จำนวนห้องสมุดชุมชนเพื่อการรองรับเมืองแห่งการเรียนรู้					



การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์

1. ยกระดับการการค้าการลงทุน การบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมือง การเปิดประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล
2. พัฒนาคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโตของการคมนาคมและโลจิสติกส์ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ
3. ปรับระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยมีธรรมาภิบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
4. พัฒนานักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พร้อมเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด จากการท่องเที่ยว การค้าขายกับกลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยงกับการเปิดประชาคมอาเซียน
5. พัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรการท่องเที่ยว สร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียม และนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มทั้งครอบครัว ผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพ
6. ยกระดับการท่องเที่ยวสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ การท่องเที่ยววิเวศน์ป่าเขา และการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมเชื่อมโยงทั่วทั้งจังหวัด กลุ่มจังหวัด และนานาชาติ
7. ปรับระบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยกลไกของเทคโนโลยี และระบบการตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบครบวงจร
8. พัฒนาบุคลากร สถาบันเกษตรกร เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร และศักยภาพการพึ่งตนเองและความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน
9. เพิ่มคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและขีดความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่มและการเรียนรู้การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมของรัฐบาล
10. เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดการเกษตรที่แข่งขันได้ ในตลาดคุณภาพ และส่งออก
11. พัฒนาระบบการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดคุณค่าและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นหลัก เป็นสำคัญตลอดทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
12. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของธรรมชาติเพื่อรองรับการเกษตร และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้จากหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
13. บูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการปัญหาที่คุกคามต่อปัญหาสุขภาพของชุมชนผ่านเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน



14. พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการชุมชน ทุนชุมชน สวัสดิการสังคม เพื่อร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พึ่งตนเองได้
15. เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล
16. พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐ ทั่วทุกพื้นที่
17. เสริมสร้างชุมชนพอเพียงเข้มแข็ง เติมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการภาครัฐแบบเข้มข้น

ดังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในตารางต่อไป



ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. การพัฒนาเมือง การพัฒนาการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง</p>	<p>1. ยกระดับการค้าการลงทุน การบริการของจังหวัด รองรับการเติบโตของเมือง การเปิดประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พาณิชย์จังหวัด - หอการค้า
		<p>2. พัฒนานักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พร้อมเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด จากการท่องเที่ยว การค้าขายกับกลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยงกับการเปิดประชาคมอาเซียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พาณิชย์จังหวัด - หอการค้า - ท่องเที่ยวและกีฬา - อุตสาหกรรมจังหวัด - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
	<p>2.การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์จังหวัดสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนา</p>	<p>3.พัฒนาคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโตของการคมนาคมและโลจิสติกส์ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แขวงทางหลวง - โยธาธิการ - เจ้าท่า
	<p>3.องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การบริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด พัฒนาสู่สากล</p>	<p>4.ปรับระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยมีธรรมาภิบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานจังหวัด - อำเภอ



ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ
	4.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง ครอบคลุมจังหวัด กลุ่มจังหวัด ยกระดับสู่ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ	5.พัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรการท่องเที่ยว สร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียม และนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มทั้งครอบครัว ผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none">- ท่องเที่ยวและกีฬา- จังหวัด- พัฒนาฝีมือแรงงาน- มรภ.จ.พบ- อาชีวะ- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี- อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
		6.ยกระดับการท่องเที่ยวสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ การท่องเที่ยวนิเวศน์ป่าเขา และการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมเชื่อมโยงทั่วทั้งจังหวัด กลุ่มจังหวัด และนานาชาติ	<ul style="list-style-type: none">- ท่องเที่ยวและกีฬา- วัฒนธรรมจังหวัด- ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม- สาธารณสุขจังหวัด- อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
		7.ปรับระบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยกลไกของเทคโนโลยี และระบบการตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบครบวงจร	<ul style="list-style-type: none">- ประชาสัมพันธ์- ท่องเที่ยวและกีฬา



ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ
2.การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและให้เติบโตจากรฐานการเกษตรแบบครบวงจร	5.ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทางการเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่ชุมชน ประชาชน	8.พัฒนาบุคลากร สถาบันการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร และศักยภาพการพึ่งตนเองและความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none">- หน่วยงานด้านการเกษตรทุกหน่วยงาน- ปศุสัตว์และประมงจังหวัด- สหกรณ์จังหวัด- เกษตรจังหวัด- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
		9.เพิ่มคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและขีดความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่มและการเรียนรู้การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายการสร้างสรรค์นวัตกรรมของรัฐบาล	<ul style="list-style-type: none">- หน่วยงานด้านการเกษตรทุกหน่วยงาน- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
		10.เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดการเกษตรที่แข่งขันได้ ในตลาดคุณภาพ และส่งออก	<ul style="list-style-type: none">- หน่วยงานด้านการเกษตรทุกหน่วยงาน- พาณิชย์จังหวัด- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี



ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ
3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	6.พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยทางธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง	11.พัฒนากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดคุณค่า และ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากความร่วมมือ ร่วมของชุมชน เป็นหลัก เป็นสำคัญ ตลอดทั้งต้นน้ำ กลาง น้ำ ปลายน้ำ มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - ทรัพยากรธรรมชาติฯ - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี - อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
	7.จังหวัดเพชรบุรีมีดิน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ	12.ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของธรรมชาติ เพื่อรองรับการเกษตร และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้จากหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	<ul style="list-style-type: none"> - ทรัพยากรธรรมชาติฯ - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - สนง.ขนส่ง - สนง.โยธาธิการ - ภาคธุรกิจเอกชน - ภาคประชาสังคม - สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด - สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
4. การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	8.หมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	13.บูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการปัญหาที่คุกคามต่อปัญหาสุขภาพของชุมชนผ่านเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน	<ul style="list-style-type: none"> - สาธารณสุข - ท้องถิ่น - สนง.ปภ.เพชรบุรี



ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ
		14.พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการชุมชน ทนชุมชน สวัสดิการสังคม เพื่อร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พึ่งตนเองได้	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาชุมชน - พัฒนาสังคมฯ - สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
	9.เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี ปัญหาความไม่ปลอดภัย ปัญหาสังคมของจังหวัดในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ	15.เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาธิการจังหวัด - มหาวิทยาลัย - สถาบันอุดมศึกษา - สำนักพุทธ - สำนักวัฒนธรรม - ท้องถิ่นจังหวัด - สาธารณสุขจังหวัด
		16.พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกส่วนราชการ
	10.เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชน ชุมชน ตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดเพชรบุรีมีความพร้อมในการเป็นเมืองที่พอเพียงของประเทศ	17.เสริมสร้างชุมชนพอเพียงเข้มแข็ง เติบโตความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการภาครัฐแบบเข้มข้น	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานด้านความมั่นคงทุกหน่วยงาน

โดยในแต่ละกลยุทธ์ จังหวัดได้กำหนดมาตรการ แนวปฏิบัติ ในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปแปลงสู่การ จัดทำแผนงาน โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้



กลยุทธ์ 1 ยกระดับการค้าการลงทุน การบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมือง การเปิดประชาคมอาเซียนและการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

1. พัฒนาขีดความสามารถของนักธุรกิจการค้า ผู้ประกอบการหลัก ผู้ประกอบการในชุมชนของจังหวัด ประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้
 - พัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานทางธุรกิจของผู้ประกอบการค้าหลักของจังหวัด องค์กรทางการค้าของจังหวัด ผู้ส่งออกของจังหวัด ให้เป็นกองกำลังการค้าที่เข้มแข็ง เพื่อการรองรับการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาจังหวัด ประเทศ และการพัฒนารองรับอาเซียน
 - เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรรัฐในการพัฒนาการบริการของหน่วยงานรัฐเพื่อการอำนวยความสะดวก แก่นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ
 - การส่งเสริมการใช้กลไกประชารัฐเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการ การค้าขายของจังหวัด และขับเคลื่อนให้ภาคเอกชนในจังหวัดที่มีศักยภาพได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
 - พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพในระดับการค้าสากลและสอดคล้องกับสถานการณ์ เศรษฐกิจการค้าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การวางระบบบริหารจัดการ การให้บริการ ฯลฯ
 - ส่งเสริม สนับสนุนขีดความสามารถผู้ประกอบการส่งออกในการสร้างแบรนด์ หรือตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และมาตรฐานเฉพาะ ของจังหวัดเพชรบุรี
 - ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าชุมชน สินค้า OTOP โดยสนับสนุนให้มีการขอมาตรฐานการรับรองสินค้า
2. สร้างพื้นที่การค้า ของจังหวัด ให้เป็นแหล่งการค้าใหม่
 - ส่งเสริม สนับสนุน การจัดระเบียบทางการค้า และพัฒนาพื้นที่การค้า ในเส้นทางหลัก (เพชรเกษม) เพื่อการรองรับการท่องเที่ยว และการเดินทาง อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ การสร้างรูปแบบ การส่งเสริมการขายร่วมของจังหวัด พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารด้วยกลไกของรัฐ
 - ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาพื้นที่การค้า การบริการ ในแหล่งท่องเที่ยวหลักในพื้นที่ชายหาด เน้น ความเป็นระเบียบ การไม่รบกวนที่สาธารณะ เป็นพื้นที่ค้าขายที่มีมาตรฐานการค้า
 - สร้างพื้นที่ทางการตลาดรองรับผลผลิตจากการกำหนดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสินค้าเด่น ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี
3. พัฒนาระบบการบริการ และการสนับสนุนการค้า การบริการของจังหวัด
 - การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรองรับการบริการทางการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการลงทุนจากนักลงทุน ทั้งในรูปแบบข้อมูลภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 - การส่งเสริมการสร้างเมืองคู่ค้ากับต่างประเทศ โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน
 - จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการค้า การลงทุน และการบริการของจังหวัด ที่สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ



- จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการลงทะเบียนออนไลน์
- 4. สร้างโอกาสทางการค้า และงานอาชีพ รายได้ แก่ประชาชนในชุมชน ประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้
 - ส่งเสริมให้เกิดงาน อาชีพ จากการสร้างสรรค์ ต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกรที่เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการทางการค้า ให้มีคู่ค้าในพื้นที่
 - ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจชุมชนผ่านกลไกของ บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคีเพชรบุรี จำกัด สนับสนุนให้ภาคเอกชนในพื้นที่ที่เข้มแข็งร่วมปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาล
- 5. การพัฒนาการค้ารับการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต
 - พัฒนาส่งเสริมการค้าผ่านระบบดิจิทัล **E-Commerce, E-Market Place**
 - พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นมืออาชีพในระดับสากลและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การวางระบบบริหารจัดการ การให้บริการ ฯลฯ
 - จัดทำแบรนด์ หรือตราสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และมาตรฐานเฉพาะ ของจังหวัด
- 6. ส่งเสริมให้มีตลาดกลาง หรือศูนย์กลางทั้งทางด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และทางการค้า การลงทุน และการบริการ ประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้
 - สร้างเส้นทางการค้า (**Market Road**)
 - จัดสร้าง **Tourist Market** เช่น ร้านค้าปลอดภาษี (**Duty Free**)
 - ศูนย์กลางตลาดผลิตผลทางการเกษตร และศูนย์กระจายสินค้า (**Distribution Center**)
 - ส่งเสริมการทำเกษตรและอาหาร ปลอดภัย ทั่วทั้งจังหวัด
- 7. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีมาตรการเชิงพื้นที่ในการให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อการขยายโอกาส และศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการค้า และนักลงทุน (พาณิชย์จังหวัด)
2. โครงการพัฒนาเส้นทางการค้าถนนเพชรเกษม (พาณิชย์จังหวัด)
3. โครงการตลาดผลิตผลทางการเกษตร และศูนย์กระจายสินค้า (**Distribution Center**) (เกษตรจังหวัด)
4. โครงการพัฒนาการค้าบนระบบดิจิทัล (พาณิชย์จังหวัด)
5. โครงการยกระดับสินค้า **OTOP Grand Diamond D** สู่อุตสาหกรรม (**สินค้าระดับ 1-3 ดาว**)



กลยุทธ์ 2 พัฒนาคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโตของการคมนาคมและโลจิสติกส์ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง

มาตรการ และแนวปฏิบัติ

1. รมรณรงค์ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการจราจร รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย กฎจราจรอย่างเข้มงวด
2. เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนให้เพียงพอ โดยเฉพาะในจุดเสี่ยง จุดท่องเที่ยวที่สำคัญ
3. เพิ่มพื้นที่ WIFI สาธารณะ ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก เพื่อการรองรับการเติบโตของสังคมดิจิทัล ที่ค้ำประกันถึงความปลอดภัย
4. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมในจังหวัดด้วยการเพิ่มป้ายบอกเส้นทาง เพิ่มจุดบริการนักท่องเที่ยวให้มีจำนวนเพียงพอรวมถึงการเพิ่มข้อความของป้ายเป็นภาษานานาชาติ
5. สร้างจุดพักรถหรือจุดบริการนักท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยครบวงจร สร้างสถานีขนส่งของจังหวัด พร้อมจัดระเบียบรถเช่าในบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยว
6. เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ดูแล ระบบการขนส่ง และการโลจิสติกส์ทางทะเล เพื่อการท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย
7. เพิ่มที่กั้น/สัญญาณไฟตามจุดตัดทางรถไฟให้ครบและสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
8. ขยายช่องทางจราจรบนถนนเส้นทางเดิม ที่เชื่อมโยงกับเส้นทางหลัก และเส้นทางการท่องเที่ยวหลักของจังหวัด
9. การสร้างสะพานลอยลดจุดตัดที่มีอุบัติเหตุสูงหรือถนนยกระดับข้ามทางแยก
10. การปรับปรุงรูปแบบการจราจร พร้อมทั้งจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระบบและกวาดล้างการจราจรอย่างเข้มข้น เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ

1. โครงการจัดสร้างสถานีขนส่ง (ขนส่งจังหวัด)
2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลดจุดตัดที่มีอุบัติเหตุสูงหรือถนนยกระดับข้ามทางแยก (แขวงทาง)
3. โครงการจัดทำป้ายบอกทางอัจฉริยะ (แขวงทาง)
4. โครงการคมนาคมปลอดภัย (แขวงทาง)



กลยุทธ์ที่ 3 ปรับระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

มาตรการ และแนวปฏิบัติ

1. การเสริมสร้างขีดความสามารถของระดับหัวหน้าส่วนราชการและระดับรองให้มีมุมมองโลกทัศน์สมัยใหม่ และการจัดการที่ทันการเปลี่ยนแปลง ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เฉพาะนักบริหารการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี
2. การปรับปรุงระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์จังหวัดให้มีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และขยายเครือข่าย ในทุกภาคส่วน ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของจังหวัดเพชรบุรี ทั้งในรูปแบบ ของวารสารและการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย เสียงตามสาย หอกระจายข่าว สื่อบุคคล
3. การเสริมสร้างภาพลักษณ์การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลของจังหวัดเพชรบุรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชน กำหนดให้ทุกส่วนราชการของจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำ กระบวนการธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารราชการ
4. จัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 20 ปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ 20 ปี
5. ส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบการบริหารจัดการของรัฐในรูปแบบประชารัฐ รัก สามัคคี ทั้งในมิติจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน
6. การเพิ่มขีดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริการ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ
7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส่วนราชการพัฒนาระบบการบริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล เพื่อการยกระดับ การบริการของจังหวัดให้มีความทันสมัย และรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต
8. การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์จังหวัดเพชรบุรีเป็น 2 ภาษา (ไทย อังกฤษ)
9. ปรับปรุงระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยมาใช้และการใช้กลไกของผู้นำท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาในการเป็นนักจัดการความขัดแย้งและนักเจรจา
10. จัดสร้างศาลากลางหลังใหม่พร้อมการปรับปรุงให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและคงเอกลักษณ์ของเพชรบุรี
11. การสร้างระบบการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการในรูปแบบดิจิทัล เพื่อการสังเคราะห์ข้อมูลที่น่าไปสู่ การตัดสินใจทางการบริหารอย่างทันทั่วทั้งที่ ของคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
12. สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาเมืองคู่แฝด ทั้งประชาคมอาเซียน และอื่นๆ
13. การสร้างรูปแบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันของส่วนราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในรูปแบบโครงการเฉพาะกิจ โครงการบูรณาการ

แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ

1. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 20 ปี (สำนักงานจังหวัด)
2. โครงการพัฒนาทักษะสากลแก่ข้าราชการ (สำนักงานจังหวัด)
3. โครงการจัดสร้างศาลากลางหลังใหม่ (สำนักงานจังหวัด)
4. โครงการพัฒนาเว็บไซต์จังหวัด 2 ภาษา และศูนย์ดำรงธรรมดิจิทัล (สำนักงานจังหวัด)
5. โครงการสื่อสารจังหวัดสู่สังคม ประเทศ และสากล (ประชาสัมพันธ์จังหวัด)



กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานักธุรกิจ ผู้ประกอบการ พร้อมเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด จากการท่องเที่ยว การค้าขายกับกลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยงกับการเปิดประชาคมอาเซียน

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

1. ยกระดับเมืองให้เป็นแหล่งสร้างผู้ประกอบการคุณภาพ ประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้
 - สร้างผู้ประกอบการใหม่รองรับการเติบโตของการค้า การลงทุน และการบริการ
 - ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกระดับตั้งแต่ **Start up, SMEs, OTOP** ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในกระแสการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ร่วมสร้างตราสินค้าจังหวัดสู่สากล (ผ่านศูนย์อบรมบ่มเพาะ)
 - ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในจังหวัด (**Start Up** และ **SMEs**) การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจ สังคมแห่งปัญญา และการเรียนรู้
 - การต่อยอดผู้ประกอบการสินค้า **OTOP** สู่นานาชาติ
2. ส่งเสริม สนับสนุน นักศึกษา พัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
 - ให้การสนับสนุน การฝึกอบรม ในการเป็นนักธุรกิจ
 - การสนับสนุนแหล่งฝึกภาคปฏิบัติผ่านการร่วมมือกับผู้ประกอบการ และนักธุรกิจในพื้นที่
 - สร้างโอกาสทางการค้า เปิดมุมมองในการมีทักษะชีวิตแก่นักเรียนอาชีวศึกษา และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ส่งการเป็นนักธุรกิจ และการส่งเสริมรายได้ในระหว่างการศึกษา และเมื่อจบการศึกษา ให้มีการบ่มเพาะเยาวชนเป็นนักธุรกิจ
3. การส่งเสริมและพัฒนารวมกลุ่มอุตสาหกรรม ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (**Cluster**)
 - การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชิงชีวภาพ
 - การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมชีวภาพ พลังงาน และเคมีชีวภาพ
 - การเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิต รองรับการแข่งขัน การลดต้นทุน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาเป็นเมืองสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนการเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการของจังหวัดที่มีศักยภาพในการส่งออกต่างประเทศให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ ดำเนินธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วน ความเป็นเจ้าของธุรกิจของคนในพื้นที่ และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าของจังหวัดและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น เน้นผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ส่งออก
5. ต่อยอดผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมและบริการของจังหวัดที่มีศักยภาพเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกชนิด พร้อมการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อยที่เข้มแข็ง เพื่อการพัฒนา และต่อยอดธุรกิจเช่น เนื้อสัตว์พัฒนาเป็นแกงกะหรี่ ประมงพัฒนาเป็นปลากระป๋อง พืช เช่น มะนาว ตาลโตนด ชมพู่ พัฒนาบรรจุภัณฑ์และแบรนด์และคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการวิจัยให้สามารถอยู่ได้นานขึ้นในอุณหภูมิปกติและอยู่ได้นานขึ้นพร้อมดื่ม เช่น น้ำตาลสด การวิจัยน้ำตาลสดเป็นแบบผง, แบบก้อน, แบบตลับ, แคปซูล, แบบกล่องกระดาษบรรจุ, แบบกระป๋องอัดลม เป็นต้น



6. เชื่อมโยงภาคการผลิตและภาคการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ในลักษณะคู่ค้าในจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง
7. ส่งเสริมการวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้าจากฐานผลผลิตของจังหวัด โดยเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ การส่งเสริมสถาบันการศึกษาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการ
8. จัดตั้งศูนย์พัฒนานักธุรกิจและนวัตกรรมการค้า ในสถาบันการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาสร้างนักธุรกิจ

แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ

1. โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ Start up (พาณิชย์จังหวัด)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน (อุตสาหกรรมจังหวัด)
3. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนานักธุรกิจและนวัตกรรมการค้า (พาณิชย์จังหวัด)
4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร (Cluster) (เกษตรจังหวัด)
5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล (อุตสาหกรรมจังหวัด)
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ (พาณิชย์จังหวัด)
7. โครงการสร้างแบรนด์สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี(พาณิชย์จังหวัด)
8. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร (อุตสาหกรรมจังหวัด)
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการแข่งขัน (อุตสาหกรรมจังหวัด)
- 10.โครงการจัดตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)



กลยุทธ์ 5 พัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรการท่องเที่ยว สร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียม และนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มทั้งครอบครัว ผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพ

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

1. การสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่ดีของจังหวัด
 - การจัดระเบียบการเอารถเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในการใช้พื้นที่สาธารณะ
 - การสร้างวัฒนธรรมและความคิดของชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและนานาชาติ ให้มีการอบรมชาวบ้านในการต้อนรับ และดูแลนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก
 - สร้างระเบียบปฏิบัติที่การเป็นเจ้าของบ้านที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในรูปแบบธรรมนูญชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
 - การให้ความรู้แก่ผู้นำในพื้นที่ ประชาชน สร้างความตระหนักแก่ประชาชนการเห็นคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว
2. เสริมสร้างความสะดวก ปลอดภัย อุ่นใจแก่นักท่องเที่ยว
 - สร้างจุดพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสวนสาธารณะ
 - การจัดโซนนิ่งในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่ปลอดภัยต่อเด็ก
 - การสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจ 24 ชั่วโมงติดตั้ง CCTV ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ในจุดเสี่ยง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
 - สร้างทีมผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อที่มาจากสมาชิกชุมชน
 - ติดตั้ง Public Wi-Fi เพื่อการบริการสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ
 - การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนทางการท่องเที่ยว และจุดบริการนักท่องเที่ยว
 - ส่งเสริมประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการ ร่วมเป็นอาสาสมัครการท่องเที่ยว เพื่อการดูแล จัดระเบียบทางการท่องเที่ยว ให้ความปลอดภัย
 - การพัฒนาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อการช่วงเหลือนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล และพื้นที่ท่องเที่ยวหลักทางบก
3. การพัฒนาศักยภาพของชุมชนสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนทางการท่องเที่ยวและการพัฒนาการท่องเที่ยว Home Stay เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน เน้นการสร้างระบบการบริการการท่องเที่ยวในชุมชนเฉพาะกลุ่มในกลุ่มนักท่องเที่ยวครอบครัว ผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพ
4. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน
 - การพัฒนาระบบอารยะสถาปัตยกรรมในแหล่งท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มพิการ สูงอายุ สร้างห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน
 - ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยว ประเภทสิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้น พัฒนามาตรฐานการจัดการที่มีความปลอดภัย การตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องเล่น ที่จัดไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว



5. พัฒนาขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวของบุคลากร ชุมชนเพื่อรองรับการเติบโตทางการท่องเที่ยวในระดับคุณภาพและนานาชาติ

- จัดการอบรม/สัมมนาให้ความรู้ที่จำเป็นในแหล่งท่องเที่ยวทักษะภาษาต่างประเทศทักษะการบริการทักษะด้านบุคลิกภาพ

แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
2. โครงการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
3. โครงการสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเพชรบุรี (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
4. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัด (ตำรวจภูธรจังหวัด)
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายในเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี (สน.ปภ.เพชรบุรี)



กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับการท่องเที่ยวสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ การท่องเที่ยววิถีชีวิตป่าเขา และการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมเชื่อมโยงทั่วทั้งจังหวัด กลุ่มจังหวัด และนานาชาติ

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

1. สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นกิจกรรมในระดับประเทศ และนานาชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
 - การปรับปรุงระบบการจัดการในแหล่งท่องเที่ยว การบริการ
 - พัฒนาระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าชายเลนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
 - พัฒนาระบบการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในพุน้ำร้อนหนองหญ้าปล้อง ให้มีมาตรฐานระดับประเทศ
 - ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 - พัฒนาการท่องเที่ยวแก่กระเจานให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยป่าเขาตามมาตรฐานนานาชาติ มีระบบการให้บริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวประเภทที่นำรถบ้าน เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแก่กระเจาน
2. พัฒนาการตลาดจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในพื้นที่/กลุ่มจังหวัดและในกรุงเทพทั้งในรูปแบบแผ่นบ้านและในอินเทอร์เน็ต
3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาติพันธุ์ที่เป็นต้นแบบที่ดีของประเทศในจังหวัดเพชรบุรี โดยเน้นการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรม การพัฒนาผลผลิตพื้นเมือง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน การท่องเที่ยววิถีชีวิตดั้งเดิม เป็นต้น
 - 1) ชาติพันธุ์ไทยทรงดำ
 - อ.เขาย้อย ชุมชนหนองปรัง ชุมชนบ้านวัง ชุมชนห้วยท่าช้าง
 - อ.ท่ายาง ชุมชนบ้านเขากระฉิว ชุมชนท่าไต้
 - 2) ไทยพวน ชุมชนมาบปลาเค้า อ.ท่ายาง
 - 3) ไทยพื้นถิ่น
 - อ.เมือง ชุมชนนาพันสาม ชุมชนหนองขนาน
 - อ.บ้านลาด ชุมชนถ้ำรงค์
 - 4) กะเหรี่ยง
 - อ.หนองหญ้าปล้อง ชุมชนบ้านพุพู ยางน้ำกัลไตใต้
 - อ.แก่งกระจาน (สองพี่น้องกับบ้านโป่งลึก-บางกลอย)
 - 5) จัน
 - อ.เมือง ชุมชนตลาดริมน้ำ ชุมชนวัดเกาะ
 - อ.บ้านแหลม ชุมชนอูตมิงค์
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อบริการการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้ การท่องเที่ยววิถีชีวิตป่าเขา และการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรม เน้นการสร้างผู้นำเที่ยว ผู้ให้บริการในภาคการท่องเที่ยวจากคนของชุมชน และผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ที่เพิ่มเริ่มต้นธุรกิจการท่องเที่ยว



5. ยกระดับพื้นที่เกษตรเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางการเกษตร ที่ครบวงจร เน้นการสร้างเป็นการท่องเที่ยวโฮมสเตร์ การจัดทำสื่อการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ การสร้างเส้นทางท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหลัก การสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวเฉพาะที่นำเสนอใจ การจัดมหกรรมการท่องเที่ยวทางเกษตรเมืองเพชรบุรี

6. ปรับปรุงผิวทางรอบแนวถนนชายหาดชะอำให้เป็นเส้นทางสำหรับการปั่นจักรยานและการออกกำลังกายของประชาชน ที่ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่พร้อมทั้งเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางจักรยานในพื้นที่นี้เวศน์ป่าเขา บริเวณแก่งกระจาน

7. สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวทางศาสนาพัฒนาวัดปรัภุมิทัศน์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและนานาชาติ ในเส้นทางไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดให้มีความพร้อมสมบูรณ์ มีสื่อเพื่อการเรียนรู้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอารยะสถาปัตยกรรม มีกิจกรรมทางศาสนาและสร้างเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งศักดิ์สิทธิ์ในระดับประเทศ และนานาชาติ พร้อมการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่รับการท่องเที่ยวทางศาสนาใหม่ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพที่สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนานาชาติได้

8. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและมีศักยภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน การพัฒนาบริการ การเพิ่มทักษะทางภาษา

9. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์, การเกษตร, ศาสนา, วัฒนธรรม พัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวนานาชาติ และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดกับกลุ่มจังหวัด ประเทศและอาเซียนให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ตามแนวทาง ดังนี้

- การจัดระเบียบเมืองรับการท่องเที่ยว โดยย้ายสายไฟลงพื้นดินโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว การจัดระเบียบความสะอาด
- สร้างเส้นทางเรียนรู้การเกษตร การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- พัฒนาการท่องเที่ยวทางด้าน วัฒนธรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลาง ในระดับประเทศ โดยการ
- สร้าง **Brand** จากเส้นทางท่องเที่ยวที่หลากหลายที่เป็น **Signature** ของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภท
- ปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่งให้ได้มาตรฐาน และปรับปรุงสะพานแขวนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานให้เป็น **Land Mark**
- พัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และเส้นทางจักรยาน ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน



แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวนิเวศน์ป่าเขา (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
2. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
3. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
4. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)
5. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด)
6. โครงการย้ายสายไฟลงพื้นดินโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ถนนราชดำเนิน)
7. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ (สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี)
8. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวนิเวศน์ป่าเขา (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)



กลยุทธ์ที่ 7 ปรับระบบการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยกลไกของเทคโนโลยี และระบบการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

1. การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบเดินทางด้วยตนเอง (Hipster) การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Wellness) การท่องเที่ยวผจญภัย (Jungle Tour) และการท่องเที่ยวแบบครอบครัว (Family Tourist) เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด
2. สร้างนักการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีทั้งจากผู้ประกอบการ และชุมชนการท่องเที่ยว
3. Road Show ทางการท่องเที่ยว ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อระดับ Premium
4. การสร้างตลาด Digital ในระบบ Internet
 - ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดในรูปแบบ สองภาษา
 - จัดทำจุดบริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิทัล
5. พัฒนา website ท่องเที่ยวจังหวัดให้มีหลากหลายภาษา (8 ภาษา)
 - อังกฤษ
 - จีน
 - ญี่ปุ่น (สูงอายุ)
6. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดในสถานที่สำคัญของประเทศ สนามบิน เส้นทางหลัก
7. การพัฒนาขีดความสามารถของตัวแทนการท่องเที่ยวในพื้นที่ ในการเปิดตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ และการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่
8. การร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง (หัวหิน) ในการร่วมสื่อสาร เส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัด
9. การแสวงหาคู่ค้าตัวแทนการท่องเที่ยวจากประเทศในอาเซียน และอาเซียนบวกสาม อาเซียนบวกหก เพื่อการเพิ่มโอกาสทางการท่องเที่ยว
10. การพัฒนาระบบการสื่อสารการท่องเที่ยวในรูปแบบภาษาที่หลากหลาย ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสทางการท่องเที่ยว

แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการท่องเที่ยว (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)



กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาบุคลากร สถาบันการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร และศักยภาพการพึ่งตนเองและความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน

มาตรการและแนวปฏิบัติ

1. พัฒนาบุคลากร กลุ่มเกษตรกร ประชากรภาคเกษตรทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยแนวทางดังนี้
 - ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด
 - สร้างสรรค์คุณค่าเกษตรกร การสร้างความเป็นนักการเกษตรมืออาชีพ พัฒนาขีดความสามารถในการจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ ศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด
2. การสร้างประชากรการเกษตรรองรับการพัฒนาการเกษตรในอนาคต
 - การส่งเสริมพัฒนาทายาทเกษตรกร
3. การส่งเสริมการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดย
 - ส่งเสริมให้หมู่บ้าน และประชาชนที่มีพื้นที่พร้อม เข้าสู่การทำเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4. พัฒนาปรับปรุงศูนย์แหล่งเรียนรู้, ศูนย์สัมมนาฯ สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่
5. ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองทางการเกษตรของเกษตรกร โดย
 - การจัดสร้างแหล่งผลิตปัจจัยการผลิตทางการเกษตรของชุมชน เช่น โรงปุ๋ยชุมชน ธนาคารเมล็ดพันธุ์ ธนาคารพันธุสัตว์ เป็นต้น
6. เสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นเกษตรกรที่พึ่งตนเองได้ โดย
 - รวมกลุ่มสร้างปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์) สำหรับใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
 - สร้างเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
 - ส่งเสริม สนับสนุนให้มีพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่เพิ่มมากขึ้น เพื่อการใช้ประโยชน์ของปัจจัยการผลิตร่วมกัน และการจัดการมาตรฐาน
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการตลาด มุ่งเพิ่มผู้ประกอบการในภาคเกษตรรายใหม่ (Agric. Start-ups) โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อการจูงใจเข้าสู่ภาคการเกษตร
8. การสร้างศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และโรงเรียนการเกษตรเฉพาะสาขา เช่น โรงเรียนไม้ผล โรงเรียนการเลี้ยงสัตว์ โรงเรียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรงเรียนพืชผัก เป็นต้น
9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ด้านการบริหารจัดการการเกษตรอย่างครบวงจร
10. สร้าง/พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
11. ยกระดับกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพ/กลุ่ม Young Smart/ผู้ประกอบการรุ่นใหม่) ให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาและการแข่งขันในระดับส่งออก



แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ

1. โครงการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร (เกษตรจังหวัด)
2. โครงการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และโรงเรียนการเกษตรเฉพาะสาขา (เกษตรจังหวัด)
3. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
4. โครงการสร้างผู้ประกอบการในภาคเกษตรรายใหม่ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด)
5. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารประมง (ประมงจังหวัด)
6. โครงการพัฒนาการแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านปศุสัตว์



กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่มคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและขีดความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่มและการเรียนรู้การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายการสร้างสรรค่นวัตกรรมของรัฐบาล

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

1. การสร้างเกษตร Zoning 4 ชนิด (ข้าว,กล้วยหอม,มะนาว,พืชผัก) ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย
2. สนับสนุนและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรหลักของจังหวัดและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ารองรับตลาดที่มีกำลังซื้อเน้นการสร้างมาตรฐานที่ดีของคุณภาพสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางตำแหน่งของสินค้า (Premium product)
3. ขยายพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน GAP ให้มีมากขึ้น ผ่านกลไกของการรวมกลุ่ม และการเรียนรู้จากต้นแบบความสำเร็จของเกษตรกรในพื้นที่ และการรวมกลุ่มระหว่างกัน
 - ขยายแปลงไม้ผลเพื่อการส่งออกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP ให้เพิ่มขึ้นทั้งจังหวัด ผ่านกลไกการเรียนรู้ระหว่างกันระหว่างสมาชิกผู้ส่งออก
 - ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการทำแปลงเกษตรมาตรฐาน GAP ให้มีมากขึ้น พร้อมยกระดับผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่เครือข่าย
 - จัดทำสื่อดิจิทัลในการจัดการแปลงเกษตรสินค้าหลักของจังหวัด GAP เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นสื่อ
 - นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร GAP
4. สร้างคุณค่าและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรหลักของจังหวัด
 - พัฒนาระบบการผลิตข้าว และพันธุ์ข้าวอื่นๆ ในจังหวัดให้มีคุณภาพและมาตรฐานของประเทศคู่ค้า
 - ยกระดับไม้ผลเพื่อเจาะตลาด Niche Market ในตะวันออกกลาง โดยพัฒนามาตรฐานการเพาะปลูกตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล (HALAL)
 - สร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมทองสู่การแปรรูป ทั้งในรูปแบบขวด, กล่อง และขยายแปลงเพาะปลูกให้ครอบคลุมทั้งอำเภอ โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและรูปแบบการจัดการแหล่งผลิตของจังหวัด
5. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด
 - สร้าง/ขยายแปลงเรียนรู้ต้นแบบของผลไม้ พืชผัก ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการแปลงเกษตรของชุมชน โดยจัดสร้างอาคารเรียนรู้ครบวงจรและการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
 - วิจัย คิดค้นพืชพันธุ์เกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัด พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างเกษตรกรให้เป็นนักวิจัยเกษตร
6. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรสู่อุตสาหกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตแปรรูปสินค้ากลุ่มอาหารที่มีคุณภาพภาคใต้ตอนบน เพื่อเชื่อมโยงระดับภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้
 - ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลัก ไม้ผล และผลผลิตจากสัตว์น้ำ พัฒนาให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูง มีคุณภาพและมาตรฐานสากล



- ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการต่อเนื่องจากภาคการเกษตรของจังหวัดในการสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้าน
 - ลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานให้มีความสำคัญกับเกษตรกรรายย่อย
 - นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มการแปรรูปสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตร
 - พัฒนาการผลิตสัตว์น้ำจืดและสัตว์ทะเล โดยการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งเลี้ยงหอยทะเล การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 - ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลัก ไม้ผล และผลผลิตจากสัตว์น้ำและสาหร่ายทะเล พัฒนาให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล
7. การสร้างคุณค่า และมูลค่าจากปัจจัยการผลิต
- ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน) เพื่อพัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์
 - พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ให้เป็นสินค้าทางการเกษตรภายใต้แบรนด์ของจังหวัด เพื่อสร้างโอกาสทางรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเน้นการขยายกำลังการผลิตในรูปแบบโรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน
 - ส่งเสริมให้มีการพัฒนาพันธุ์ การจำหน่ายกิ่งพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ เพื่อการค้า
8. ส่งเสริมการจัดตั้งผู้ดูแลแปลงเกษตรของสินค้าเกษตร 4 ชนิดหลักของจังหวัด ในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้แปลงเกษตรของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรมีมาตรฐาน GAP หรือตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้า
9. เพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรในกลุ่มจังหวัดด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
10. การจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ
11. การควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรหลัก 4 ชนิดของจังหวัดประชาสัมพันธ์กระบวนการผลิต (สร้าง Story) สินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ เพื่อเจาะตลาด Premium
12. ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์โดยควบคุมศัตรูพืชแบบ IPM (แบบผสมผสาน)
13. การเพิ่มรายได้ของเกษตรกรโดยใช้วิธีการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เดียวกัน เช่นการเลี้ยงปลาในนาข้าว สมุนไพรสวนไม้ผล เป็นต้น
14. ส่งเสริมสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อม เพื่อขยายศักยภาพในการทำการเกษตรของจังหวัดในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดในรูปแบบเครือข่ายร่วม หรือการเข้าพื้นที่ทำการเกษตร
15. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรทั้ง 4 ชนิด ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเสริมความงาม (น้ำมันรำข้าวสกัด/สบู่นมข้าว ฯลฯ) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม, อาหารสำเร็จรูป
16. สร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร (4 สินค้าหลักของจังหวัด) เป็นการเฉพาะ มีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินในระดับสากล
17. การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้
- ส่งเสริมการวิจัย/นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร สำหรับผลผลิตทางการเกษตรหลักของจังหวัด
 - พัฒนาระดับผลผลิตภาพการผลิตด้านเกษตรกรรมในระดับส่งออกด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมแบบครบวงจร
 - การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล



- พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร (น้ำและดินเพื่อการเกษตร)

แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดเพื่อการส่งออก (เกษตรจังหวัด)
2. โครงการสร้างคุณค่า มูลค่าการเกษตรด้วยการแปรรูป (เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์)
3. โครงการส่งเสริมการเกษตรอุตสาหกรรม (เกษตรและสหกรณ์จังหวัด)
4. โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตร (เกษตรจังหวัด)
5. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลผลิตและการสร้างมูลค่าสำหรับทะเล (ประมงจังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี)



กลยุทธ์ 10 เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดการเกษตรที่แข่งขันได้ ในตลาดคุณภาพ และส่งออก

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

1. สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลในกระบวนการห่วงโซ่คุณค่าในระดับต้นน้ำ (Up Stream Value Chain) ประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้
 - ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวความคิด “ขาดทุนคือกำไร ชัยชนะที่เกิดจากการพัฒนา” โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในระดับหมู่บ้าน เพื่อความสุขของเกษตรกร
 - ใช้ระบบตลาดนำการผลิตและมีระบบประกันภัยความเสี่ยงสินค้าเกษตร
 - ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และพัฒนาคุณภาพการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรเพื่อเจาะกลุ่มตลาดที่หลากหลาย และการผลิตตามคำสั่งซื้อ
2. ส่งเสริมให้มีตลาดการเกษตรในระดับอำเภอ ตำบล เพื่อการกระจายผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
3. สร้างความเข้มแข็งของการค้า การตลาดของผลผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้
 - สร้างโอกาสทางการค้า ผลผลิตทางการเกษตรในตลาดดิจิทัล
 - การสร้างทีมค้าขายผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพในระดับผู้ส่งออก
 - การสร้างตลาดกลาง ศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อการค้า การส่งออก
 - กำหนดสินค้าเกษตร Product Champion เพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับโลก
 - สร้างตลาดการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าสำหรับผลผลิตหลักในจังหวัดเพื่อให้เกิดการผลิตตามคำสั่งซื้อ
4. การเชื่อมโยงการตลาดกับกลุ่มจังหวัด เพื่อการกระจายผลผลิตทางการเกษตร ผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5. การร่วมมือกับโรงแรมในพื้นที่ ในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และการผลิตเพื่อโรงแรมเป็นการเฉพาะ
6. เชื่อมโยงการตลาดกับประเทศในประชาคมอาเซียน และตลาดเพื่อการส่งออก ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
7. การพัฒนาการตลาดเกษตรบนระบบดิจิทัล เพื่อการซื้อขายออนไลน์ เน้นการส่งเสริมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเป็นสำคัญ

แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาตลาดการเกษตรในระดับชุมชน (เกษตรจังหวัด)
2. โครงการเชื่อมโยงตลาดการเกษตร (เกษตรจังหวัด)
3. โครงการตลาดการเกษตรบนระบบดิจิทัล (เกษตรจังหวัด)



กลยุทธ์ 11 พัฒนาระบบการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดคุณค่า และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากความร่วมมือของชุมชน เป็นหลัก เป็นสำคัญ ตลอดทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

1. การสร้างระบบการจัดการ และการเฝ้าระวังภัยทางธรรมชาติ โดย
 - สร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะของลำน้ำหลักในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตลอดลำน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร
 - เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชนที่อยู่อาศัยตลอดลำน้ำในการร่วมตรวจสอบ ติดตาม การพังทลายของตลิ่ง ให้ชุมชนในท้องถิ่นร่วมปรับปรุง แก้ไข ป้องกัน
 - การบริหารจัดการน้ำ เชื่อมโยงการใช้น้ำระหว่างลุ่มน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม-น้ำแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ (โครงการผันน้ำฯ)
 - การสร้างธนาคารน้ำในรูปแบบแก้มลิง เพื่อลดปัญหาอุทกภัย-ภัยแล้ง ตลอดลำน้ำหลักทั้ง 2 ลำน้ำ
 - การลดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่ชุมชน และในพื้นที่อื่นๆที่ติดลำน้ำหลัก และให้ความสำคัญกับการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน
 - **เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน (MOU)**
2. เติมความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์พืชน้ำ ตลอดลำน้ำเพื่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์โดย
 - สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 - เพิ่มพืช และสัตว์น้ำรับภาระท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และแหล่งอาหารในลุ่มน้ำหลัก
 - การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร และความมั่นคงของอาหาร (การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลและแม่น้ำเพชรบุรี)
 - เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางทะเล และแม่น้ำเพชรบุรี
 - เพิ่มความแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล (การเพิ่มป่าชายเลน และปะการังเทียม)
 - เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำเพชรบุรี และการส่งเสริมประมงน้ำจืด (การสร้างกล้าปลา และการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ)
 - การเสริมสร้างการทำธนาคารปู เพื่อมุ่งสู่จังหวัดแห่งปูม้าของประเทศ
3. จัดสร้างจุดบำบัดน้ำเสียของชุมชนที่อยู่ริมน้ำ โดยเฉพาะชุมชนเมือง สถานประกอบการ การจัดการน้ำเสียจากภาคการเกษตร โดยส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำหลัก และจัดการขยะตามแนวชายหาดและชายทะเล
4. สร้างระบบการจัดการ และการเฝ้าระวังภัยทางธรรมชาติ (ทรัพยากรธรรมชาติ)
 - ก่อสร้างฝายทดน้ำตลอดแม่น้ำเพชรบุรี (ฝายพระราชัฐ)
 - กิจกรรมการสร้างฝายในพื้นที่ป่าต้นน้ำ
 - เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ
 - สร้างแนวเขตเพื่อป้องกันการบุกรุก
 - การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ



- มีระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเลแบบ **real-time** บริเวณปากแม่น้ำบ้านแหลม ปากน้ำบางตะบูน และชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และมีระบบแจ้งเตือนเกษตรกรหากมีเหตุผิดปกติ หรือคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของทรัพยากรสัตว์น้ำ สัตว์ทะเลในธรรมชาติ และทรัพยากรสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงสัตว์ในทะเล

5. สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน และการป้องกันภัยพิบัติ (ทรัพยากรธรรมชาติ)

- สร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน และการป้องกันภัยพิบัติ
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยการรณรงค์กลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดที่เข้าถึงประชาชนในระดับหมู่บ้านทุกพื้นที่

6. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในการบริหารจัดการน้ำ ภาคการเกษตร อุปโภค-บริโภคภาคอุตสาหกรรม ตลอดลำน้ำโดย

- พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ GIS และระบบฐานข้อมูล
- สำรวจ พัฒนาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดทำแก้มลิง เพื่อลดปัญหาอุทกภัย-ภัยแล้ง ตลอดลำน้ำ
- ปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้สารเคมีและอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น

7. พัฒนาเมืองให้สามารถปรับตัวต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง โดย

- สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด และจัดตั้งองค์การบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ ตลอดลำน้ำหลักและทุกพื้นที่ที่มีน้ำท่วม-น้ำแล้งซ้ำซาก
- ผันน้ำเพื่อความยั่งยืน (ชลประทาน)
- สร้างระบบ (สถานีสูบน้ำ) เพื่อสำรองน้ำในพื้นที่ห่างจากระบบชลประทาน
- การขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองน้ำป้องกันภัยแล้ง

8. การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดย

- การขยายเขตพื้นที่การเกษตรที่เข้าถึงระบบชลประทานให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่การเกษตรหลักของจังหวัด
- การสร้างแหล่งน้ำรองรับแปลงเกษตรในชุมชน สนับสนุนการสร้างสระน้ำในพื้นที่เกษตร ทั้งในรูปแบบ บ่อบาดาล และสระน้ำขนาดเล็ก

9. ปรับปรุงกฎหมาย ผังเมืองให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลำน้ำ จัดทำแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำในระยะยาว และเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด การใช้มาตรการทางสังคม โดยกำหนดบทลงโทษกับผู้ทำให้ลำน้ำเสื่อมโทรม

10. จัดให้บุคลากรมีการฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทรัพยากรน้ำในกรณีน้ำท่วม-น้ำแล้ง จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมเพื่อสร้างบุคลากรและเครือข่ายเฝ้าระวัง แหล่งน้ำ ลำน้ำหลัก จัดให้บุคลากรมีการฝึกอบรม ระบบบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ GIS

11. ให้การสนับสนุนป่าต้นน้ำ โดยการสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ เพื่อให้ประชาชนสร้างป่าต้นน้ำ การอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำ

12. การเชื่อมโยงแผนบริหารจัดการน้ำในการเกษตรระดับกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ



13. สร้างฝายทดน้ำตลอดแม่น้ำเพชรบุรีการก่อสร้างแก้มลิง
14. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงชายฝั่งในการจัดการทรัพยากรประมง
 - จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงเพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
 - การบริหารจัดการพื้นที่จับสัตว์น้ำ เช่น เขตการเพาะเลี้ยง, เขตอนุรักษ์, เขตจับสัตว์น้ำ เป็นต้น
 - การฝึกอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
 - การกำหนดมาตรการทำการประมงโดยคณะกรรมการประมงระดับจังหวัด
15. การสร้างระบบการจัดการและการเฝ้าระวังภัยทางธรรมชาติ โดย
 - การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงชายฝั่ง ในการจัดการทรัพยากรประมง โดย
 - จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงเพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
 - การบริหารจัดการพื้นที่จับสัตว์น้ำ เช่น เขตการเพาะเลี้ยง, เขตอนุรักษ์, เขตจับสัตว์น้ำ
 - การฝึกอบรมให้ความรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
 - การกำหนดมาตรการทำการประมงโดยคณะกรรมการประมงระดับจังหวัด
17. การจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชน เช่น การกำจัดขยะ การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ (ทสจ. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เกษตร พช. ท้องถิ่น)

1. โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำตลอดแม่น้ำเพชรบุรี (ฝายประชารัฐ) (ทรัพยากรธรรมชาติฯ)
2. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการทำแนวกันไฟ อนุรักษ์ป่า (ทรัพยากรธรรมชาติฯ)
3. โครงการลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ แม่น้ำเพชรบุรี (เกษตรจังหวัด)
4. โครงการปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเพชรบุรี (องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
5. โครงการสร้างพลังงานทดแทนจากขยะมูลฝอยชุมชน (ทำแก๊สชีวภาพ หรือเชื้อเพลิง RDF) (พลังงานจังหวัด)
6. โครงการผันน้ำเพื่อความยั่งยืน (ชลประทาน)
7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งผลิตหอยทะเลจังหวัดเพชรบุรี (ประมงจังหวัด)
8. โครงการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางทะเล และแม่น้ำเพชรบุรี (ทรัพยากรธรรมชาติ)
9. โครงการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน และการป้องกันภัยพิบัติ (ทรัพยากรธรรมชาติ)
10. โครงการสร้างระบบการจัดการ และการเฝ้าระวังภัยทางธรรมชาติ (ทรัพยากรธรรมชาติ)
11. โครงการสร้างระบบจัดการมลภาวะจากการเลี้ยงหอยทะเล และรายงานผลและแจ้งเตือนแบบ **real-time**
12. โครงการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ (ประมงจังหวัด)
13. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
14. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งป้องกันการกัดเซาะของลำน้ำเพชรบุรีและสาขาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี)
15. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน
16. โครงการเสริมสร้างศักยภาพนาكارปูม้า



กลยุทธ์ 12 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดินน้ำ และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของธรรมชาติ เพื่อรองรับการเกษตร และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้จากหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ

1. กำหนดและส่งเสริมนโยบายในระดับพื้นที่ในระดับตำบลที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างธรรมนูญการจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตรประจำตำบล และการพัฒนาดิน น้ำ ตามแนวทาง ดังนี้

- จัดทำฐานข้อมูลดิน น้ำเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับหมู่บ้าน ที่เป็นพื้นที่เกษตร
- จัดทำหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภทให้ครบถ้วน ชัดเจน
- สนับสนุนฐานการผลิตการเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยการรักษาระบบนิเวศตั้งแต่ต้นน้ำ สร้างและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการดูแลดินให้เหมาะต่อการเกษตร โรงปุ๋ยในชุมชน ให้มีศูนย์เรียนรู้การจัดการดิน และน้ำ ในระดับอำเภอ
- กำหนดเขตและขนาดพื้นที่ทำกินที่เหมาะสมตามสภาพความแตกต่างของพื้นที่ วางมาตรการในการลดปัญหาการใช้สารเคมี ที่ทำลายดิน และน้ำ เพื่อการเกษตร
- สร้างรากฐานให้ประชาชนในสังคมไทยมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านดิน และน้ำ

2. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดิน น้ำ ให้มีเอกภาพ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านที่ดินภาพรวมของจังหวัด รองรับความต้องการในอนาคต

- สํารวจศึกษาแหล่งน้ำบาดาลในจังหวัดเพชรบุรี
- พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีอยู่

3. การพัฒนาการจัดการปัญหา ความเสื่อมโทรมสิ่งแวดล้อมเรื่องกลไกท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการและประชาชน

- ศึกษาออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและการจัดระบบการรวบรวมขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
- สร้างความรู้และจิตสำนึกถึงผลกระทบจากการทำการเกษตรไม่ถูกต้องส่งเสริมการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่ป่า
- ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบรวบรวมน้ำเสียให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติก่อสร้างและต่อเชื่อมแขนงเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่งเสริมการลงทุนการแปรรูปขยะของเอกชน ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะ
- CSR ภาคธุรกิจ เพื่อป้องกันภัยแล้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปัญหา ไฟป่าในชุมชน
- ลดการเพิ่มขยะจากต้นทาง ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม
- การส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนในการสูบน้ำบาดาล เช่น โซลาร์เซลล์



4. สร้างศักยภาพของหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับดินและน้ำตามภารกิจหน้าที่ พร้อมกระตุ้นบทบาทภาคเอกชนให้ดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

- กระตุ้นบทบาทชุมชนและประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน และน้ำของจังหวัด สร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายหมอดิน
- การจัดการองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน และน้ำอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และยั่งยืน ส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนาดิน และน้ำ เพื่อการเกษตร อย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาแอปพลิเคชัน ด้านภัยแล้งเพื่อส่งเสริมให้ชุมชน ประชาชนร่วมในการแจ้งเหตุ

แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ

1. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในเขตอุทยานแห่งชาติและการใช้ในระบบการจัดการน้ำบาดาล
2. โครงการส่งเสริมการจัดการของเสีย (ขยะมูลฝอย และน้ำเสีย) (อุทยานฯ)
3. โครงการค่ายเรียนรู้หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
4. โครงการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ท้องถิ่น)
5. โครงการจัดทำธรรมนูญการจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตรประจำตำบล (เกษตรจังหวัด)
6. โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม (หมู่บ้านปลอดโรค ปลอดภัยชีวิตเป็นสุข) (อำเภอ)
7. โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (อำเภอ)
8. โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและการจัดระบบการรวบรวมขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง (ทรัพยากรธรรมชาติฯ)
9. โครงการจัดสร้างพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนในการสูบน้ำบาดาลด้วยระบบโซลาร์เซลล์ (พลังงานจังหวัด)
10. โครงการจัดทำธรรมนูญการจัดการดิน และน้ำเพื่อการเกษตรประจำตำบล (สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี)



กลยุทธ์ที่ 13 การบูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนเพื่อจัดการปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อสังคมและสุขภาพของชุมชนผ่านเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน ชุมชน และการประสานงานอย่างใกล้ชิด ของการประสานแบบเชิงรุก ตามนโยบายการขับเคลื่อนของจังหวัดในทุกระดับ

มาตรการ และแนวปฏิบัติ

1. การสร้างนิสัยใหม่แก่เยาวชน โดย การปรับทัศนคติ การสร้างทักษะชีวิต เน้นการดูแลตนเอง มีวินัย โดยเฉพาะวินัยจราจร และพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควรโดยมุ่งเป้าหมายที่เยาวชนในและนอกระบบการศึกษา
2. ผลักดันให้ส่วนราชการทุกแห่ง และท้องถิ่น ร่วมกับเครือข่ายผู้สูงอายุ สร้างช่องทางการบริการแก่ผู้สูงอายุในรูปแบบศูนย์บริการร่วม ผ่านกลไกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และแอปพลิเคชันที่เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
3. ลดความสูญเสียในชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรโดยการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดระบบป้องกันอุบัติเหตุที่เน้นการเปลี่ยนแปลงในระดับหมู่บ้านด้วยกลไกของชุมชนและท้องถิ่น
4. ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ให้สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 เน้นการคิดวิเคราะห์ โครงการงานวิจัย IT และการทำงานเป็นทีม “เด็กเพชรบุรี ภาษาได้ IT ดี รู้ทันโลก”
5. ปฏิวัติปัญหาสุขภาพกลุ่มแม่วัยใส โดยผ่านการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังเลิกเรียน และช่วงปิดเทอม เช่น ลานดนตรี ลานศิลปะ ลานกิจกรรมกีฬา นันทนาการกลางแจ้ง กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านอาชีพและการสร้างรายได้ฯ
6. จัดการปัญหาโรคผู้ป่วยเรื้อรังโดยสร้างพฤติกรรมการบริโภค และการออกกำลังกายที่เหมาะสม สร้างทีมสุขภาพร่วมกับภาคประชาชนที่สามารถดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้จนถึงระดับบุคคล
7. สร้างระบบดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านโดยทีมหมอครอบครัว
8. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม เน้นสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุในระดับอำเภอ โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่เข้มแข็ง
9. การพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ให้มีผลผลิตภาพที่สูงขึ้น มีความพร้อมในทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ และความสามารถด้านการจัดการ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบในชุมชน เพื่อการสร้างงานอาชีพในชุมชน
10. ให้การคุ้มครอง ดูแล คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผ่านระบบสวัสดิการชุมชน และการสร้างงานอาชีพ
11. การสร้างครอบครัวอบอุ่นให้มีกระจายทั่วทั้งจังหวัด พัฒนาสถานศึกษานำร่องในทุกตำบล เน้นเป็นสถานศึกษาคุณธรรมทุกแห่งเพื่อเด็ก เยาวชน รongรับครอบครัวเสี่ยง ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวในชุมชน พัฒนาระบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน พร้อมให้มีสถานที่เพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่นผ่านกลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในระดับตำบล และความร่วมมือของชุมชน/ท้องถิ่น
12. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน



13. สร้างพื้นที่/ชุมชน ต้นแบบการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ การตั้งครรภในวัยรุ่น และการติดยาเสพติด
14. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในทุกมิติแบบบูรณาการในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน และผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระดับจังหวัด ส่งเสริมให้มีสวัสดิการชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ การสร้างงานอาชีพในผู้สูงอายุ และการรวบรวมและสร้างคุณค่าจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น
15. ยกระดับความสามารถในการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทั้งความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือทางการแพทย์ ระบบการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นกับการกระทำผิดการจราจร
16. พัฒนาระบบการประเมินและรับรองคุณภาพ เน้นการวัดความรู้ ความเข้าใจและทักษะ โดยวางระบบโครงสร้างทางเทคโนโลยีในชุมชนร่วมกัน และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติ
17. การพัฒนารูปแบบกีฬาเพื่อสุขภาพ ให้เพชรบุรีเป็นเมืองกีฬา ประชาชนตื่นตัวทางกีฬา มีสนามกีฬา กิจกรรมกีฬา ทั้งจังหวัด
18. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ยกระดับคุณภาพการจัดการปัญหาสุขภาพโรคเรื้อรังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบของจังหวัดเพชรบุรี และขยายผลพื้นที่ต้นแบบไปสู่ตำบลทุกแห่ง
19. สร้าง Model คุณลักษณะของเด็กเมืองเพชรบุรี โดยสร้างศูนย์เรียนรู้ เยาวชนต้นกล้า เด็กดีเมืองเพชรบุรี ในโรงเรียน และส่งเสริมสถานศึกษาในการสร้างให้มีกิจกรรมคุณธรรม ในโรงเรียนทุกอำเภอ เพื่อขยายผล และยกย่องเชิดชูเด็กแห่งอนาคต
20. ยกระดับการจัดการสุขภาพ เน้นการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
21. ออกมาตรการชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุ และบังคับใช้อย่างเข้มข้น
22. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียง จัดการเรียนรู้อุปแบบทวิภาคี เตรียมพร้อมนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา ในการพัฒนามุมมองการสร้างอาชีพ ให้มีศูนย์บ่มเพาะอาชีพระหว่างเรียน
23. ผลักดันนโยบายการปฏิบัติสุขภาพโรคเรื้อรังในทุกหน่วยงาน/โรงงาน/สถานประกอบการ ให้ชุมชนเป็นต้นแบบการจัดการโรคเรื้อรังในระดับประเทศ โดยเน้นการสร้างศูนย์สร้างนิสัยสุขภาพดีในทุกตำบล ในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หรือโรงเรียน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
24. การสร้างธรรมนูญเยาวชน และประกาศนโยบาย “เด็กเพชรบุรีมีคุณธรรมคู่ความรู้” และมีระบบประเมินเด็ก อย่างต่อเนื่องและจริงจัง พัฒนาผู้เรียนสู่สากลด้วยการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถานศึกษาในประเทศอาเซียน
25. การรับมือกับการเป็นเมืองสูงอายุ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือบริการดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชม. เชื่อมโยงทุกระดับ จัดตั้งศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุ
26. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสร้างจิตอาสาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ



27. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้สิทธิประโยชน์และบริการของกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

28. สร้างระบบการดูแลสุขภาพจิต/การสร้างคุณค่าในสังคมให้ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจ และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างวัยของคน 3 วัย

29. การปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมทั้งสร้างแหล่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น สถานที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา การออกกำลังกาย การปลูกต้นไม้ ฯลฯ

30. การส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรศาสนา (วัด) ให้มีกิจกรรมทางศาสนาแก่ผู้สูงอายุ เช่น การสวดมนต์ตอนเย็น, การเทศน์สั่งจรรยาบ้านเรือนผู้สูงอายุ รวมทั้งการสร้างอารยสถาปัตยกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการภายในศาสนสถาน

31. ส่งเสริมให้ระดับอุดมศึกษามีส่วนช่วยสังคมและแข่งขันกันคิดค้นผลงาน นวัตกรรมให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต และเป็นการลดปัญหานักศึกษาตีกัน

แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ

1. โครงการเสริมพลังสร้างเมืองน่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุเพชรบุรี (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯประจำจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี)
2. โครงการรวมพลังสร้างเมืองที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนเพชรบุรี (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
3. โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบุรี)
4. โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านวินัยจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจุดเสี่ยง จุดอันตรายแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (สนง.ปภ.เพชรบุรี)



กลยุทธ์ 14 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการชุมชนทุนชุมชน สวัสดิการสังคม เพื่อร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พึ่งตนเองได้

มาตรการ และแนวปฏิบัติ

1. สร้างความเชื่อมั่น และขยายผลการจัดตั้งกองทุนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบล
 - สร้างระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขจัดการความรู้และพัฒนานวัตกรรมการจัดสวัสดิการรวมทั้งการระดมทุนเพื่อจัดสวัสดิการ
 - เชื่อมโยงกิจกรรมของกองทุนเข้ากับประเด็นการพัฒนาและสวัสดิการสังคมอื่นๆ
 - บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ผ่านแผนยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัด
 - เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างระบบสวัสดิการชุมชน กับระบบ CSR ภาคธุรกิจเอกชน, สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสร้างชุมชนและสังคมสวัสดิการ
2. เสริมความเข้มแข็งในชุมชนจากฐานการเกษตร
 - ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานภาคการเกษตร นอกระบบการเกษตรให้มีความสามารถทางทักษะแรงงานที่สามารถนำไปสู่การมีอาชีพเพื่อความยั่งยืนในอาชีพ
 - การส่งเสริมรายได้แก่ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่สามารถพึ่งตนเองทางรายได้โดยการส่งเสริมอาชีพและการสนับสนุนปัจจัยเพื่อการสร้างชีวิตเบื้องต้น ที่เหมาะสม
 - ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมายโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ให้เกิดกิจกรรมแก่จนอย่างยั่งยืนในทุกตำบล
 - หาดตลาดให้กับเกษตรกร ที่สร้างอาชีพจากการเกษตร เพื่อการหลุดพ้นความยากจน และการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง พร้อมเสริมสร้างโอกาสในการจำหน่ายผลผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้มากขึ้น
3. สร้างวิถีพอเพียง สู่วัฒนธรรมชุมชน
 - สร้างเพิ่มเติม และขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้ครอบคลุมในทุกตำบลที่สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตการพึ่งตนเอง
 - ส่งเสริมครัวเรือนยากจนเป้าหมายจัดทำแผนพัฒนาชีวิตสู่แผนพัฒนาชุมชนและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างพลังในการพัฒนาเป้าหมาย
 - ขยายผลการเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ครบทุกตำบลเพื่อเป็นจุดเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการรวมกลุ่มของผู้มีรายได้น้อยในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนในแต่ละตำบลต่อยอดจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาให้มีมูลค่าเชิงรายได้แก่ชุมชนประชาชนในพื้นที่มากขึ้น
5. ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เน้น
 - การแปรรูปสร้างมูลค่า และคุณค่าเพิ่ม ยกกระดับผู้ประกอบการให้เป็น ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กที่พึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยการส่งเสริมการตลาด และการพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าอย่างต่อเนื่อง
 - การขยายพื้นที่กระจายสินค้าจากภูมิปัญญาในจังหวัด ให้มีหลากหลาย



- การส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาให้เป็นแบรนด์จังหวัดในระดับนานาชาติ เน้นการค้าขายกับคู่ค้า การสร้างตลาดดิจิทัล
- 6. การสร้างผู้ประกอบการใหม่ ในกลุ่มเยาวชน และวัยแรงงานรุ่นใหม่ในการสร้างอาชีพ จากความเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ
- 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการสร้างงาน อาชีพ และเศรษฐกิจในพื้นที่ ชุมชน
 - พัฒนาบุคลากรและแกนนำชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลจัดตั้งกองทุนการออมชุมชนสร้างระบบเผื่อระวัง/ติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชนและ พัฒนาการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและระบบตรวจสอบบัญชีให้โปร่งใสและตรวจสอบได้
 - ส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและหมู่บ้าน กข.คจ.) ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและต่อยอดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน ที่เกิดประโยชน์ต่อการสร้างงานอาชีพ และเศรษฐกิจในชุมชน
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้บริหารจัดการกองทุนชุมชน และเศรษฐกิจครัวเรือนขยายผลคณะกรรมการกองทุนชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเครือข่ายด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 - สร้างให้มีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการบริหารจัดการทุนชุมชน เพื่อการสร้างเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน พร้อมทั้งการเชิดชูเกียรติคณะกรรมการกองทุนชุมชนต้นแบบและศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ
 - ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา การบริหารจัดการทุนชุมชน และสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการทุนชุมชน ให้เป็นแหล่งทุนทางอาชีพแก่ประชาชน
- 8. ส่งเสริมอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงานที่ยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ (แรงงานนอกระบบในจังหวัดพิจิตร)
- 9. ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยจากปัจจัยการผลิตทางการเกษตรหรืออาชีพจากการบริการ เช่นการผลิตกิ่งพันธุ์ การผลิตปุ๋ย การแปรรูป การขายผลผลิต
- 10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล ผู้บริหารมีขีดความสามารถในการจัดการ เน้นการใช้ทุนที่เกิดมูลค่าที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและครัวเรือน จัดระเบียบการใช้ประโยชน์จากทุนชุมชนที่เน้นการสร้างโอกาสทางอาชีพ และรายได้ ลดความฟุ่มเฟือยในการบริโภค
- 11. พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนบริหารจัดการและพัฒนาทุนชุมชนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูล ทุนชุมชนแบบองค์รวมและ การจัดการสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทุนของชุมชน
 - ประชุมสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการกองทุนชุมชน ด้านการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ การบริหารจัดการทุนชุมชน ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ส่งเสริมทุนชุมชนที่มีศักยภาพจัดทำระบบฐานข้อมูลแบบ Mobile Real Time สร้างการเรียนรู้ทุนชุมชนผ่านระบบ E-Learningสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยระบบ IT (Information Technology)
 - สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ IT (Information Technology) แก่คณะกรรมการกองทุนชุมชน
 - สร้างและขยายผลศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนต้นแบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



12. ส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ เพื่อลดต้นทุนในชีวิตประจำวันสร้างเครือข่ายแรงงานนอกระบบในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม

13. ขยายพื้นที่จำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์ของชุมชนของผู้มีรายได้น้อยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และการซื้อขายในระบบอินเทอร์เน็ต

14. สร้างนวัตกรรมด้านการผลิตเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้มีรายได้น้อยให้เพียงพอต่อความต้องการและแข่งขันได้กับตลาดที่มีกำลังซื้อของพื้นที่

15. ส่งเสริมการบูรณาการ ชุมชนเพื่อบริหารจัดการหนี้ประชาชน

- จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน พร้อมพัฒนาขีดความสามารถคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนด้านการบริหารจัดการการเงินชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน จัดตั้งเครือข่ายกองทุนชุมชนในการพัฒนาทุนชุมชน เครือข่ายกองทุนชุมชนสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้
- สร้างทีมบูรณาการการบริหารจัดการทุนชุมชน ให้มีกิจกรรม "สำนึกดี แผนดี ปลอดภัย"
- เสริมสร้างนิสัยประชาชนในการใช้ประโยชน์จากทุนชุมชนโดยการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ประชาชน (1 คริวเรือน 1 สัญญา)
- ขยายผลสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนต้นแบบ
- จัดมหกรรม "สร้างสรรค์ทุนชุมชน" จัดเวทีเสวนา "ปลอดภัยแ่จัน ทุนชุมชนเข้มแข็ง" ทุกอำเภอเชิญเกียรติสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนและชุมชนที่มีการบริหารจัดการ ทุนชุมชนต้นแบบ

16. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยการแปรรูปผลผลิตในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อย ให้การสนับสนุนดอกเบี้ยต่ำ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น

17. พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล ผู้บริหารมีขีดความสามารถในการจัดการ เน้นการใช้ทุนที่เกิดมูลค่าที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและครัวเรือน จัดระเบียบการใช้ประโยชน์จากทุนชุมชนที่เน้นการสร้างโอกาสทางอาชีพ และรายได้ ลดความฟุ่มเฟือยในการบริโภค

18. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน

- จัดเวทีประชาคมเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาทุนชุมชน
- การพัฒนาทุนชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการทุนชุมชนมุ่งสู่เศรษฐกิจฐานรากพัฒนาอาชีพโดยใช้ทุนชุมชนไปสู่การแก้ไขปัญหาชุมชนการใช้ทุนธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอาชีพ และรายได้
- สนับสนุนทุนชุมชนเพื่อต่อยอดธุรกิจชุมชนสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพ และเครือข่ายอาชีพสตรี
- ศูนย์บริการสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ จัดกิจกรรม "ทุนชุมชน...ชุมชนแห่ง การเกื้อกูล" และส่งเสริมทุนชุมชนที่มีความสำเร็จในการขยายผลสู่ชุมชน
- วิจัยประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยระบบทุนชุมชน สนับสนุนทุนชุมชนที่มีธรรมาภิบาลสร้างธุรกิจชุมชน

19. สร้างนวัตกรรมด้านการผลิตเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เพียงพอต่อความต้องการและแข่งขันได้กับตลาดที่มีกำลังซื้อ



- ส่งเสริมด้านการตลาดพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาและพัฒนาช่องทางการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต
- พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP 5 ดาวพัฒนาเป็น SME

แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากภูมิปัญญา (พัฒนาชุมชน)
2. โครงการชุมชนพอเพียงยั่งยืน (พัฒนาชุมชน)
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทุนชุมชน (พัฒนาชุมชน)
4. โครงการพัฒนาแรงงานในชุมชน (พัฒนาฝีมือแรงงาน)
5. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ในกลุ่มเยาวชน และวัยแรงงานรุ่นใหม่ในชุมชน (วิทยาลัยอาชีวศึกษา)



กลยุทธ์ 15 เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล (หน่วยงานทางการศึกษา)

มาตรการ และแนวปฏิบัติ

1. พัฒนาระบบการเรียนรู้ เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
 - สร้างมาตรการรองรับนโยบายการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จากโครงการพระราชดำริ Teach less but learn more เน้นอัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นรายตำบล
 - วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT, O-Net, GAT, PAT, N-Net, V-Net, PISA, เป็นรายสถานศึกษา)
 - พัฒนาครูผู้สอนด้วยระบบออนไลน์ TEPE, DLTV, DLIT, UTQ ฯลฯ
 - จัดตั้งชมรมครู รายชั้นเรียนด้วยหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศึกษา)
 - สร้างความเข้มแข็งการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ตลอดแนวตั้งแต่ปฐมวัย ถึงอุดมศึกษา
 - สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT, O-Net, GAT, PAT, N-Net, V-Net, PISA) ต่ำกว่าเกณฑ์
 - จัดทำคลังข้อสอบ Online สำหรับเด็กและครูเพื่อไปใช้ในการฝึกและสอนซ่อมเสริมในรายวิชาที่อ่อนหรือต่ำกว่าเกณฑ์
 - สร้างจิตอาสาให้แก่ผู้มีความรู้เฉพาะทาง เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาช่วยสอนในสถานศึกษา
2. การเสริมสร้างความพร้อมของชุมชนและประชาชนในการตื่นตัวที่จะปรับความคิดและพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก ให้การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้แก่ประชาชนให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆ
3. ยกกระดับสื่อของชุมชนทั้งวิทยุชุมชนและสื่ออื่นๆ ที่เข้าถึงชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีและการสื่อสารความเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนอย่างเท่าทัน
4. เตรียมพร้อมเยาวชนให้มีขีดความสามารถในการเป็นเยาวชนของโลกขยายผลโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนหลายภาษาราคาถูก) ไปสู่การพัฒนาและขยายผลในระดับอำเภอ ตำบล
5. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบของแต่ละอำเภอเตรียมพร้อมเข้าสู่ชุมชนสากลเพื่อรองรับ AEC และการเชื่อมโยงสู่สังคมโลก
6. รักษา พัฒนา ทำนุบำรุงศาสนา และสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีให้มีคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ และจัดตั้งศูนย์บริการฟรี Wi-Fi ในการให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยวและในชุมชนเมืองเพชรบุรี ปรับปรุงบริการสาธารณะให้เป็นอารยะสถาปัตยกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวในชุมชนเมืองเพชรบุรี
7. สนับสนุนสถานศึกษาพื้นฐานในทุกระดับอำเภอ และตำบลให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน world class school
 - จัดตั้งศูนย์พัฒนาเยาวชนอัจฉริยะ
 - ศึกษาดูงานต่างประเทศที่เป็นต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ เช่น Singapore, Japan, Korea
 - จัดทำ MOU กับประเทศกลุ่ม ASEAN เพื่อร่วมกันพัฒนาครูรายชั้นเรียน



- ยกย่องโรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชน ต้นแบบระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับ ASEAN (รางวัลต้นแบบ ชุมชนมีศักยภาพแห่งการเรียนรู้)

8. กำหนดรูปแบบการเรียนรู้โดยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เน้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ทุกสถานศึกษาใช้เป็นห้องเรียนรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

9. ปรับปรุงระบบการบริการสาธารณะและการบริการของรัฐรองรับการบริการแก่ชาวต่างชาติและการพัฒนารูปแบบการบริการออนไลน์

10. การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบ CSR เน้นการจับคู่ธุรกิจคู่ค้าแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

11. จัดปรับปรุงภูมิทัศน์สร้าง Landmark ของเมืองด้วยการจัดสร้างและพัฒนาในรูปแบบของศูนย์เรียนรู้กลางที่ทันสมัยเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ PKP (Petchaburi Knowledge Park)

12. การสร้างระบบการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงโรงเรียนที่โรงเรียนน้องในจังหวัดและโรงเรียนระดับจังหวัดเชื่อมโยงระดับนานาชาติ

13. ขยายผลโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนหลายภาษาราคาถูก) ไปสู่การพัฒนาและขยายผลในระดับจังหวัด ร้อยละ 80-90

14. เชื่อมโยงความสัมพันธ์บ้านที่เมืองน้องระหว่างจังหวัด กับประเทศเพื่อนบ้าน

15. ส่งเสริมรูปแบบการบริการในรูปแบบ Digital Online เตรียมพร้อมสังคมสู่โลกแห่งดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างกว้างขวาง เสริมสร้างศักยภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตในชุมชนให้มีขีดความสามารถมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของชุมชน

แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ

1. โครงการโรงเรียนคุณภาพ ครูเก่ง เด็กปัญญาดี (ศึกษาธิการจังหวัด)
2. โครงการเมืองเพชรบุรี เมืองแห่งการเรียนรู้ต้นแบบวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีพชีวิต(ศึกษาธิการจังหวัด)
3. โครงการโลกแห่งการเรียนรู้ ดิจิทัล (องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
4. โครงการหอปัญญาชุมชน (Community library) (เทศบาลเมือง)
5. โครงการจัดสร้างอุทยานแห่งการเรียนรู้ PKP (Petchaburi Knowledge Park) (องค์การบริหารส่วนจังหวัด)



กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภาครัฐ

มาตรการ และแนวปฏิบัติ

- ยกระดับการศึกษาขั้นประถมวัยให้มีความเท่าเทียมระหว่างชนบทและสังคมเมือง ให้มีครูดี โรงเรียนดี เกิดขึ้นในทุกตำบล เน้นการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเรียนรู้ การสร้างสถานที่เพื่อรองรับการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกับสังคมเมือง
- ส่งเสริมธรรมมาภิบาลภาครัฐในทุกหน่วยงานให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานอย่างแท้จริง เพื่อสร้างการบริการและบริหารที่สนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- ปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจนโดยการจัดสรรที่ดินทำกินเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและคนยากจนอย่างยั่งยืน
- ปรับปรุงคุณภาพในการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐานและเท่าเทียมกันทุกระดับ มุ่งส่งเสริมให้โรงพยาบาล สุขภาพระดับตำบลมีขีดความสามารถที่สูงขึ้นในการดูแลประชาชน ที่เข้าถึงทุกครัวเรือนระดับชุมชน
- ปฏิรูประบบฐานข้อมูลของจังหวัดให้เป็นฐานข้อมูลคุณภาพรองรับยุทธศาสตร์จังหวัดและการเชื่อมโยงกับสากล เพื่อการจัดการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง เข้าถึง ไม่ให้ความเดือดร้อนของประชาชน ตกค้างอยู่ในพื้นที่ ใช้การใช้กลไกยุติธรรมของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มีการนำปัญหาของแต่ละอำเภอมาแก้ปัญหาแบบประชารัฐ
- ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านตำบลให้มีศักยภาพในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท
- เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การนำที่ดินสาธารณะมาใช้ประโยชน์แก่ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้มีที่ดินทำกินอย่างมั่นคง
- พัฒนาศักยภาพของคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของจังหวัด วัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียน วัยรุ่น ให้มีทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้ในการดำรงชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางความคิดของประชาชนในแต่ละช่วงวัยผ่านกิจกรรมร่วมกันของทุกกลุ่มวัยในชุมชน
- ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการสร้างภารกิจเชิงรุกที่พัฒนาไปถึงระดับหมู่บ้านเพื่อมุ่งแก้ปัญหาที่เข้าถึงหมู่บ้าน และครัวเรือนโดยเฉพาะในด้านการเสริมสร้างอาชีพ การแก้ปัญหาสังคมและความมั่นคง
- ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนา ความสุขมวลรวมของชุมชน โดย
 - พัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมของชุมชน และรูปแบบการประเมินความสุขมวลรวมชุมชน
 - ส่งเสริมให้หมู่บ้านในทุกพื้นที่ใช้ตัวชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเป็นตัวบ่งชี้การพัฒนาของหมู่บ้านให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและผลักดันและขับเคลื่อนการใช้ดัชนีชี้วัดความสุข มวลรวมชุมชนเป็นตัวบ่งชี้ครอบคลุมทั้งในทุกตำบล
 - จัดทำชุดความรู้ นวัตกรรม เพื่อการเสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนในรูปแบบสากล
 - สื่อสารเผยแพร่ความสำเร็จของการใช้ดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนในการพัฒนาของประเทศไทย และในเวทีการพัฒนาชุมชนระดับนานาชาติ



แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ

1. โครงการเพชรบุรีเท่าเทียม (พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ ศึกษาธิการจังหวัด)
2. โครงการเพชรบุรีเป็นธรรม (หน่วยงานด้านยุติธรรม)
3. โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพรองรับยุทธศาสตร์จังหวัดและการพัฒนาประเทศ (สำนักงานจังหวัด)
4. โครงการจัดสรรที่ดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีภาวะพึ่งพิง (.....จังหวัด)
5. โครงการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเพื่อสนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
6. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สาธารณสุขจังหวัด)



กลยุทธ์ 17 เสริมสร้างชุมชนพอเพียงเข้มแข็ง เติบโตอย่างมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชนหมู่บ้าน และการบูรณาการภาครัฐแบบเข้มข้น

มาตรการ และแนวปฏิบัติ

1. พัฒนากลไกการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับเป็นศูนย์กลางบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
 - ส่งเสริมการใช้ข้อมูลและแผนชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมสนับสนุนผู้นำ องค์กร เครือข่ายในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการใช้ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
 - พัฒนาขีดความสามารถหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ในการพัฒนาและจัดการเรียนรู้พัฒนาต้นแบบ (Model) การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจากบ้านพี่สู่บ้านน้อง
 - ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้านเพื่อการเรียนรู้และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมการเสริมสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 - ส่งเสริมกระบวนการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมให้การยกย่องเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข
 - ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการจัดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทางสื่อการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโซเชียลมีเดีย และส่งเสริมให้ผู้นำสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน
2. พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามภูมิสังคมเมืองเพชรบุรี โดย
 - ค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนและสร้างต้นแบบ (Model) การพัฒนาของชุมชนตามสภาพภูมิสังคม
 - ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ชุมชนให้คงอยู่และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 - เชื่อมโยงเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและพัฒนาระหว่างกัน ทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศ และต่างประเทศ
 - พัฒนาสารสนเทศการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายออนไลน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล
 - ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสานสัมพันธ์และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสู่สากล
3. เสริมพลังเครือข่ายประชารัฐจัดการชุมชน โดย
 - เสริมสร้างพลังเครือข่ายประชารัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน (ราชการ เอกชน และประชาชน ส่งเสริมองค์กรและเครือข่ายต่างๆให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน



- เชื่อมโยงเครือข่ายผู้นำ กลุ่ม/องค์กรชุมชนให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบชมรม สมาพันธ์ สมาคม ที่ทำงาน สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรมการพัฒนาชุมชน
 - ส่งเสริมการใช้พลังเครือข่ายองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกระดับสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างกันของกลไกการพัฒนาชุมชน
 - สร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นการทำงานให้ผู้นำ องค์กร และเครือข่ายองค์กรชุมชน
 - พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามัคคี ปรองดองด้วยหลักประชาธิปไตยเน้นหมู่บ้านที่มีปัญหา ยาเสพติดและมีความไม่สงบเรียบร้อย มุ่งให้ทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด และความรุนแรง
4. สร้างพื้นที่ปลอดภัย 24 ชั่วโมงที่อุ่นใจ ในชุมชนเมือง ชุมชนเสี่ยง พื้นที่ท่องเที่ยว
5. โดยสร้างพื้นที่เฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ท่องเที่ยว, พื้นที่เสี่ยง, ชุมชนเมืองให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
6. ส่งเสริมความเข้าใจในความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง และการปฏิรูปประเทศ ให้ประชาชนเข้าถึงความรู้ของการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างแท้จริง ลดปัญหาความแตกแยกของชุมชน ด้วยกลไกศูนย์ดำรงธรรมที่รวดเร็ว สร้างใหม่รูปแบบการจัดการของศูนย์ดำรงธรรมในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ที่เข้มแข็ง
7. เตรียมความพร้อมการจัดการชุมชนรับการเป็นเมืองแห่งพลวัตในอนาคต โดย
- พัฒนาการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการชุมชนส่งเสริมการใช้ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาตนเองทุกระดับและพัฒนากลไกและเครื่องมือในการบูรณาการแผนชุมชนจังหวัดพิจิตร
 - เผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ของผู้นำ องค์กร เครือข่ายและหมู่บ้านที่ผ่านมาตรฐาน การพัฒนาชุมชน (มชช.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบพึ่งตนเองและการจัดการความรู้ของชุมชน ส่งเสริมให้ผู้นำ องค์กร และเครือข่ายองค์กรชุมชน ใช้ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
 - มาตรฐานการพัฒนาชุมชนและแผนชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนจัดมหกรรมแสดงผลสำเร็จของหมู่บ้านในการบริหารจัดการชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง
 - พัฒนาขีดความสามารถของคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง และส่งเสริมให้มีการจัดธรรมนูญหมู่บ้านในทุกหมู่บ้าน
 - เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้นำท้องที่ให้มีศักยภาพในการนำพื้นที่สู่การพัฒนาและการเป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชน และร่วมมือกับภาคีทุกเครือข่ายในการส่งเสริมและขับเคลื่อนหมู่บ้านมั่นคงและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการภาครัฐแบบเข้มข้น
8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของประชาชนในการแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
9. ส่งเสริมเครือข่ายประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครให้เข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั้งปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. จัดตั้งศูนย์รับแจ้งและประสานงานข้อมูลข่าวสารทางเสียงประจำชุมชน ยกกระตือรือร้นข่าวหมู่บ้าน ให้เป็นศูนย์สื่อสารประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ที่มีความพร้อมของอุปกรณ์ ข้อมูล พัฒนาผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนให้มีขีดความสามารถในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร



11. ขยายพื้นที่การพัฒนาหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งของคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบในระดับคุณภาพให้เกิดขึ้นในทุกตำบล

12. พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาชุมชนของจังหวัดเพชรบุรีเข้มแข็ง โดย

- สร้างระบบข้อมูลของผู้นำองค์กร และเครือข่ายองค์กรชุมชนแบบบูรณาการทุกกิจกรรมในพื้นที่
- พัฒนาขีดความสามารถของผู้นำองค์กร และเครือข่ายองค์กรชุมชนในระบบ เช่น ผ่านหลักสูตรการพัฒนาผู้นำของสถาบันการพัฒนาชุมชน และนอกระบบ เช่น ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน การเสริมสร้างพลังองค์กรผู้นำ อช.ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน สนับสนุนกิจกรรมผู้นำ อช. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน/ชุมชน
- ค้นหา สร้าง และพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่พัฒนาผู้นำพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาศักยภาพกลไกและวิธีการจัดการชุมชนแบบบูรณาการในพื้นที่และสร้างคุณค่าอาสาสมัครในงานพัฒนาชุมชน

แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบ

1. โครงการจัดการชุมชนรับการเป็นเมืองแห่งพลวัตในอนาคต (อำเภอ)
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายประชารัฐจัดการชุมชน (อำเภอ)
3. โครงการหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข และพอเพียง (อำเภอ)
4. โครงการเพชรบุรีปลอดภัย (ตำรวจภูธร)
5. โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาชุมชนของจังหวัดเพชรบุรีเข้มแข็ง (อำเภอ)



แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561-2564

<p>วิสัยทัศน์ (Vision)</p> <p>เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal)</p>	<p>“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ นานาชีวะ นานาชาติ ระดับประเทศ”</p>													
	<p>1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เติบโตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า..... ภายใน พ.ศ. 2564</p>	<p>2. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของน้ำที่เป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จของประเทศปัญหา มูลค่าความเสียหาย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ..... และค่าชดเชยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลงไม่น้อยกว่า.....</p>	<p>3. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Social-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน ดัชนีความมั่นคงของการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ในระดับ..... และดัชนีความสุขมวลรวมของประชาชนในระดับจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าระดับ...ภายใน พ.ศ. 2564</p>	<p>4. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น.....</p>	<p>5. การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดเพชรบุรีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และประชาชนมีส่วนร่วมจัดการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกส่วนราชการมีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารและการบริการของหน่วยงานรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ.....</p>									
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)</p>	<p>1. การพัฒนาเมืองการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ</p>		<p>2. การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร</p>		<p>3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน</p>			<p>4. การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>						
<p>เป้าประสงค์ (Goal)</p>	<p>1. เพชรบุรีมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเข้มแข็ง</p>	<p>2. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็งครบวงจร เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด ยกระดับสู่ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ</p>	<p>3. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออกสินค้าทางการเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงานอาชีพและรายได้แก่ชุมชน ประชาชน</p>	<p>4. พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ปัญหาภัยทางธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>5. จังหวัดเพชรบุรีมีดิน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรคุณภาพ</p>	<p>6. หมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>7. เพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ คนสุขภาพดี ปัญหาความไม่ปลอดภัย ปัญหาสังคมของจังหวัดในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่อง จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ</p>	<p>8. เพชรบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ ประชาชนชุมชนตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดเพชรบุรีมีความพร้อมในการเป็นเมืองที่พอเพียงของประเทศ</p>	<p>9. การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จังหวัดสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว และการพัฒนา</p>	<p>10. องค์กรภาครัฐมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล การบริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัฒนาสู่สากล</p>				
<p>กลยุทธ์ (Strategic)</p>	<p>1. ยกระดับการค้าการลงทุน การบริการของจังหวัดรองรับการเติบโตของเมือง การเปิดประชาคมอาเซียน และการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล</p>	<p>2. พัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ พร้อมเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญา เชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดจากการท่องเที่ยว การค้าขาย กับกลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยงกับการเปิดประชาคมอาเซียน</p>	<p>3. พัฒนาขีดความสามารถแก่บุคลากรการท่องเที่ยว สร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยว รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียม และนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ทั้งครอบครัว ผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพ</p>	<p>4. ยกระดับการท่องเที่ยวสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าเขา และการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรมเชื่อมโยงทั่วทั้งจังหวัด กลุ่มจังหวัด และนานาชาติ</p>	<p>5. ปรับระบบประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยกลไกของเทคโนโลยี และระบบการตลาด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร</p>	<p>6. พัฒนาบุคลากรสถาบันการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตรและศักยภาพการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน</p>	<p>7. เพิ่มคุณค่าของผลผลิตทางการเกษตรและขีดความสามารถทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรด้วยกระบวนการรวมกลุ่มและการเรียนรู้การจัดการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายการสร้างสรรคนวัตกรรมของรัฐบาล</p>	<p>8. เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดการเกษตรที่แข่งขันได้ในตลาดคุณภาพ และส่งออก</p>	<p>9. พัฒนาระบบการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดคุณค่า และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักเป็นสำคัญ ตลอดทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มุ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>	<p>10. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่ของธรรมชาติ เพื่อรองรับการเกษตร และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้จากหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p>	<p>11. บูรณาการความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนเพื่อจัดการปัญหาที่คุกคามต่อปัญหาสุขภาพของชุมชนผ่านเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน</p>	<p>12. เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล</p>	<p>13. เสริมสร้างความพร้อมของชุมชนพอเพียง เข้มแข็ง เติบโตความมั่นคงและ ความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการภาครัฐแบบเข้มข้น</p>	<p>14. พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทุกพื้นที่</p>
	<p>15. เสริมสร้างชุมชนพอเพียง เข้มแข็ง เติบโตความมั่นคงและ ความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการภาครัฐแบบเข้มข้น</p>	<p>16. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชื่อมโยงการเติบโตของนครมาคมและโลจิสติกส์ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ</p>	<p>17. ปรับระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยมีธรรมาภิบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน</p>	<p>12. พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบสวัสดิการชุมชน ทนชุมชน สวัสดิการสังคม เพื่อร่วมสร้างสังคมเมืองเพชรบุรีน่าอยู่ พึ่งตนเองได้</p>	<p>17. ปรับระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยมีธรรมาภิบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน</p>									